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ค�าน�า
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ส่ิงท่ีส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 
สุขภาพ (สสส.) โดยส�านกัสนบัสนนุสุขภาวะชมุชน 
(ส�านกั 3) ท�ามาตัง้แต่ปี 2552 จวบจนปัจจุบนั คอื
การขับเคลื่อนงานในพื้นท่ีต้นแบบ โดยใช้โมเดล
ตัวคูณ คือหนึ่งชุมชนต้นแบบ หรือที่เรานิยามว่า 
ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) 
ถ่ายทอดการเรยีนรู้สู่ชมุชนเครอืข่าย 20 แห่ง ซึง่
นอกจากการเข้าร่วมเรียนรู้แล้ว ยังผลักดันให้
ชุมชนเครือข่ายจัดท�าข้อมูล โดยมีทั้งการวิจัยเชิง
ชาตพินัธ์ุวรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) และจดัท�า
ระบบฐานข้อมูลต�าบล (TCNAP) ท้ังนีเ้พ่ือให้เกิด
การพัฒนาผ่านข้อมลูโดยใช้พืน้ท่ีเป็นตวัตัง้ ซึง่จะ
ช่วยให้การพัฒนากิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และยังเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันไป
พร้อมกันด้วย

ในกรอบการท�างานของ ศจค. เรายงัคงไว้ซึง่ 
7+1 ประเด็นนโยบายสาธารณะเป็นแกนในการ
ขับเคลื่อน เมื่อขับเคลื่อนมาจนได้ผลลัพธ์เป็นท่ี
น่าพอใจ คณะท�างานจึงพัฒนากลไกใหม่ อาทิ 
ศนูย์สนบัสนนุวิชาการเฉพาะประเดน็ (ศวฉ.) ศนูย์
เรยีนรู้เฉพาะประเดน็ (ศรร.) และศนูย์ประสานงาน
เฉพาะประเด็นและจัดการเรียนรู้ (ศปง.) กลไก
เหลา่นี้ขับเคลื่อนงานลงลึกในบางประเด็น เช่น 
การพัฒนาและสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย
ชมุชนท้องถิน่ การพฒันาระบบการดแูลเดก็ปฐมวัย
โดยชุมชนท้องถิ่น การควบคุมยาสูบ การควบคุม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เพือ่ลดอบุตัเิหต ุการพฒันา
ระบบอาหารชมุชน ฯลฯ โดยยงัคงใช้โมเดลตวัคณู 
ด้วยเราเชือ่ว่าการพฒันาเรือ่งหนึง่จกัส่งผลกระทบ
ไปสู่งานในมิติอื่นๆ อย่างมีนัยยะส�าคัญ อีกทั้งยัง
เป็นโอกาสท่ีเปิดกว้างให้ชมุชนท้องถิน่ท่ีเคยท�างาน
ร่วมกบัเรา ได้ท�างานต่อ หรอืชมุชนท้องถิน่ท่ีไม่เคย
ท�างานกับเรา ได้มีจุดร่วมและเริ่มต้นท�างาน 
กับเราได้ โดยทัง้หมด แน่นอนว่าต้องการผลักดัน
ให้เกิดการเปลีย่นแปลงในระดบัพืน้ท่ี แต่ท่ีสุดแล้ว
ก็หวังว ่าแรงกระเพื่อม จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายต่อไป

ตลอดระยะเวลาหลายปี ท่ีส�านกั 3 ขบัเคลือ่น
งานโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เรามุ่งสร้างวัฒนธรรม

ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถใช้ทุนและศักยภาพของ
ตนเองอย่างเตม็ท่ีและสร้างสรรค์ ด้วยการจดัการ
ข้อมูลชมุชนในหลากหลายด้าน รวมถงึกระบวนการ
สร้างผู้น�าให้มคีวามเข้มแขง็ ซึง่ถอืเป็น ‘แก่น’ และ 
‘กลไก’ ส�าคัญในการเอาพื้นท่ีเป็นฐานในการ
พัฒนา อันเป็นหนทางที่จะสามารถพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธภิาพ ภายใต้
อัตลักษณ์และตัวตนของชุมชน 

นอกจากนี้ ในหว้งปีท่ีผ่านมา เรายังพบว่า 
งานท่ีด�าเนินอยู ่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 17 เป้าหมาย ขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ก�าหนดให้เป็น
ส่วนหนึ่งของทศิทางการพัฒนาประเทศไทย เมื่อ
มองตรงนี้ เราจะพบว่า จังหวะก้าวและทิศทาง
การเดินของเราเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่แค่ประเทศไทย
ต้องการ แต่เป็นสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการด้วย 

งานพัฒนาที่เกิดขึ้น ต้องยกเครดิตให้แก่ทุน
ดั้งเดิมของชุมชน สิ่งที่ส�านัก 3 ท�า คือการเข้าไป
ต่อยอดงานท่ีชมุชนท�าอยู่ โดยสร้างการบรูณาการ
ขึ้นภายใน ท้ังการจัดการคน ข้อมูล แผนชุมชน
ดั้งเดิม กลวิธีการท�างาน นโยบายสาธารณะ เมื่อ
มีข้อมูล มีแผน มีเป้าหมาย บวกกับงบประมาณ 
ก็ท�าให้การท�างานนั้นง่ายขึ้น นอกจากนี้ ส�านัก 3 
ยังสร ้างการบูรณาการร ่วมระหว ่างองค ์กร  
ซึ่งเวลานี้ได้ลงนามข้อตกลง เพื่อผลักดัน 1 แผน 
1 ต�าบล ร่วมกบักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 
กรมการพัฒนาชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องคก์ารมหาชน) เชื่อว่าน่าจะลดปัญหา
ความซ�้าซ้อนของข้อมูลลง และส่งผลให้การ 
ผลักดนักิจกรรมพัฒนาเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ถึงท่ีสุดแล้ว สสส. โดยส�านัก 3 ก็ขอเปน็ 
ส่วนหนึ่งในการสานต่อเจตนารมณ์ของในหลวง 
รชักาลท่ี 9 ท่ีอยากเห็นประชาชนคนไทยมคีวามสุข 
สดชื่นสดใส รู้เท่าทันตัวเอง เท่าทันโลก มีทักษะ
มีความรู ้ในการสร้างชุมชนให้มีความสามัคคี 
ป้องกันสิ่งยั่วยุจากภายนอก เพื่อร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็ง มีสุขภาวะท่ีดีครบท้ัง  
4 มิติ อันได้แก่ กาย จิตใจ ปัญญา สังคม และ 
ปกปักรกัษาผนืแผ่นดนิไทยให้มคีวามมัน่คงสืบไป
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บทน�ำ
Introduction

ภาพ: ทวิทศัน์จากวัดพระธาตุผาเงา
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ค ่อ น ข ้า ง ตื่ น เ ต ้น กั บ ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ครั้ งนี้  ด ้วยไม ่เคยไปเชียงแสนมาก ่อน  
เขตเศรษฐกิจพเิศษใหม่กบัความเป็นเมอืงเก่า
นั้นจะผสมผสานกันอย ่างไร ชักอยากรู ้  
จุดหมายท่ีผมก�าลังจะไป คือต�าบลป่าสัก  
เป็นเมืองหน้าด่านของอ�าเภอเชียงแสน มี 
พื้นท่ีติดต่อกับอ�าเภอแม่จัน และอยู่ห่างจาก
สนามบินเชียงรายประมาณ 50 กิโลเมตร 
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ชีวิตยังคงเป็นเครื่องหมายค�าถาม จึงมี
ปลายทางรออยู่ให้ค้นหา ผมโชคดท่ีีจะได้รู้จกั
อ�าเภอเชียงแสน ผ่านต�าบลป่าสัก ชุมชนท่ี
รักษาวิถีชีวิตตามแบบฉบับของตัวเองไว้  
ผมเชื่ออย่างนั้น 

ชั้น 1 ของสนามบินเชียงรายประดับ-
ประดาด้วยดอกไม ้ ไม่รู้ว่ามีนานแล้ว หรือ
เป็นการโปรโมตเทศกาลดอกไม้เมืองหนาว
ปลายปีนี้ ผมเคยมาเมื่อ 2 ปีก่อน มีให้ชม  
2 จุด คือในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย กับ
บริเวณริมน�้ากก สวยงามไปคนละแบบ

ช่วงหลงัเชยีงรายดจูะมีสถานท่ีท่องเท่ียว
ใหม่ๆ เพิม่ขึน้มาก เป็นจดุดงึดดูนกัท่องเท่ียว
ได้ดี ขณะท่ีวิถีชีวิตยังคงระเบียบแบบแผน 

กลมกลืนไปกบัส่ิงใหม่ท่ีเข้ามา ส�าหรบัอ�าเภอ
เชียงแสน ผมว่าน่าสนใจ ด้วยเป็นแหล่ง 
การค้าลุ่มน�า้ใหญ่ของแถบนี ้ท้ังยงัเป็นหนึง่ใน
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 

ผมกดโทรศัพท์หา เลขาเจ-ขวัญชัย  
โกเสนตอ เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลป่าสัก เขาบอกว่าส่งน้องมารบัแล้ว 
ผมยืนรอสักพัก เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น ปอย-
ณษัฎา ทรายค�า โทรศพัท์เข้ามา พลนัท่ีรบัสาย 
ผมเห็นชายคนหนึ่งตรงหน้า เขาถือโทรศัพท์
จ้องตรงมา ผมเลยส่งสัญญาณว่าเป็นผมเอง
นี่แหละ ที่มองหาเขาอยู่

จากสนามบินเชียงราย ปอยบอกว่า 
ใช้เส้นทางด้านหลังนี้ มุ ่งไปออกสายหลัก 

ปอย-เฉลิมวุฒิ สุตะวงศ์
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ตรงต�าบลนางแล แหล่งสับปะรดเลื่องชื่อ  
ช ่วยเลี่ยงการจราจรติดขัดช่วงไฟแดงได ้
มากโข แล้วค่อยไปเล้ียวขวาเข้าทางอ�าเภอ
แม่จัน เพื่อต่อมาที่อ�าเภอเชียงแสน 

เมือ่เลีย้วขวามาแล้ว ถนนยงัคงเป็นส่ีเลน
กว้าง ไมแ่คบลง ตอ่เนื่องยาวไปจนถึงต�าบล
ป่าสักโน่นเลย ขับค่อนข้างสบาย แต่นั่งเฉย
สบายยิ่งกว่า ใช้เวลาไม่นานก็เข้าเขตต�าบล 
ป่าสัก ปอยพาผมไปยังส�านักงานองค์การ
บริหารส่วนต�าบลป่าสัก ซึ่งตั้งอยู ่ในซอย  
ก่อนถึงวัดป่าสักน้อย 

รถจอดเทียบอาคารหลังเล็กท่ีอยู่ด้านใน
สุด เป็นเอกเทศดี ที่นั่น พี่ทิพย์-ทิพย์มณีย์ 
ดีวรัตน์ มาให้การต้อนรับ พี่ทิพย์มาแนวห้าว 

เสียงทุ ้มใหญ่ เคล่ือนไหวคล่องแคล่ว ดู
ทะมัดทะแมง ผมเข้าไปในอาคาร เจอน้อง 
อีกคนหนึ่ง จึงถามชื่อเขา

“ปอยครับ” เขาตอบ
ผมประหลาดใจเล็กน้อย แต่เขายืนยัน

ชัดเจนว่าชื่อ ปอย-เฉลิมวุฒิ สุตะวงศ์  
ตามปกติของสถานที่ที่มีคนชื่อซ�้ากัน มักต้อง
มีค�าสร้อยห้อยท้าย เขาบอกว่าท่ีนี่ เรียก  
ปอยเล็ก กับ ปอยใหญ่ คนท่ีไปรับผมคือ 
ปอยใหญ่ ส่วนคนนี้คือปอยเล็ก ผมเดาเอาว่า
คงตั้งกันจากรูปลักษณ์

หลังนั่งพักดื่มน�้าทา่เรียบร้อย พี่ทิพย์ 
ร่ายก�าหนดการให้ผมฟัง คิวยาวเป็นหางว่าว
เลย แล้วจะได้ไปแอ่วเชียงแสนไหมนะ...

พี่ทิพย์-ทิพย์มณีย์ ดีวรัตน์



10 | ป่าสัก พวกเราไม่ทอดทิ้งกัน

อุ่นเครื่อง
  Warm up

ศุภสัณห์ วิริยะ
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โชคดีว่าวันท่ีผมไปถึง ศุภสัณห์ วิริยะ 
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลป่าสัก ยังอยู่
ท่ีส�านกังาน ถ้ามาช้าอกีวันคงคลาดกนั เพราะ
พรุ่งนีน้ายกฯ ศภุสัณห์ต้องเดนิทางไปประชมุ
ที่จังหวัดหนองคาย 

ภายในห้องท�างานของนายกฯ ศุภสัณห์ 
มโีต๊ะรบัแขกยาวตัง้อยู่ ผมนัง่รอครู่หนึง่ นายกฯ 
ศุภสัณห์จึงเข้ามาพูดคุยด้วย 

“พรุ่งนี้ไม่อยู่ มีแฟ้มต้องรีบเซ็นให้เสร็จ” 
นายกฯ ศุภสัณห์กล่าว
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ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต�าบลป่าสัก 
มีเครื่องมือท่ีเรียกว่า การประชุม 4 ฝ่าย 
เป็นการรวมท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานของรัฐ 
และภาคประชาชน คล้ายการเสวนาโต๊ะกลม 
โดยจัดขึ้นทุกวันพุธแรกของเดือน 

นายกฯ ศุภสัณห์เล่าว่า อย่างเดือนท่ี 
ผ่านมาเป็นเรื่องร่างผังเมือง และการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ซึ่งตอนนี้ส่วนกลางร่างเอาไว้
แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ ยังมีบางมุมที่เห็นต่าง
จากคนในพื้นท่ี เช่น ส่วนกลางก�าหนดให้ 
โซนป่าสักนอ้ยเป็นพื้นท่ีสีเขียว หรือพื้นท่ี
เกษตรกรรมดั้งเดิม ขณะท่ีท้องถิ่นอยากให้
ปรับเป็นสีเขียวคาดขาว หรือสีม่วงในบางจุด 
เพือ่เปิดโอกาสให้โรงงานมาตัง้ได้ ภายใต้เขต
ส่งเสรมิการลงทุน BOI โดยให้ภาคประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมก�าหนดชีวิตของพวกเขา

“อย่างท่ีผมบอก คนบ้านเรามีอาชีพ
รบัจ้างเสียมาก กอ็ยากให้มโีรงงานอตุสาหกรรม
เข้ามาตัง้ได้ รบัชาวบ้านเข้าไปท�างาน ลกูหลาน
จะได้ไม่ไปท�างานต่างถิน่ หรอืในบางจดุ อยาก
ปรับเป็นพื้นที่สีส้ม ส่วนที่เป็นชุมชนหนาแน่น 
เพื่อจะได้สร้างตึก อาคารได้ เพราะมีการ
ขนสง่สินค้าจากจีนผ่านเราไป เรามองเป็น
โอกาสของเรา เป็นเมืองหน้าด่าน นา่จะ
ท�าการค้าได้” นายกฯ ศุภสัณห์อธิบาย

กระนั้นภาพรวมของต�าบลป่าสักยังคง
เป็นต�าบลแห่งการแบ่งปันความสุข ตาม
แนวคิด ‘ฟื้นฮีต โตยฮอย ก้อยสาน’ นายกฯ 
ศุภสัณห์บอกผม โดยฟื้นฮีต คือการฟื้นจารีต
ประเพณีของผู้เฒ่าผู้แก่ โตยฮอย คือด�าเนิน
ตามรอยคนสมยัก่อน ในเรือ่งท่ีเป็นประโยชน์ 
เช่น หลักพอเพียง ปลูกผักกินเอง ลงแขก 
เกี่ยวข้าว และ ก้อยสาน หรือค่อยสาน คือ 

ต�าบลป่าสักมีอยู ่ด้วยกัน 13 หมู่บ้าน  
นายกฯ ศุภสัณห์เล่า ประชากร 7,480 คน 
พื้นที่โดยรวม 60 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่
เปน็ท่ีราบ มีพื้นท่ีเขาประมาณร้อยละ 10 
เท่านั้น ท่ีนี่เป็นต�าบลหน้าด่านของอ�าเภอ
เชียงแสน มีท้ังคนพื้นเมืองท่ีอยู่มาแต่ดั้งเดิม 
และคนจากพื้นท่ีใกล้เคียงเข้ามาตั้งรกราก  
ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย 

ด้วยพื้นท่ีขนาดนี้ ต�าบลป่าสักจึงเป็น 
อู่ข้าวอู่น�า้ของอ�าเภอเชยีงแสน เป็นแหล่งรวม
ลานเกษตรมากท่ีสุดของอ�าเภอ ผลผลิตอย่าง
ข้าว ยางพารา และข้าวโพด เปลี่ยนมือกันที่นี่ 
และกระจายออกสู่หน้าด่านท่ีอ�าเภอเชยีงแสน

นายกฯ ศุภสัณห์บอกว่า ฟังอย่างนี้แล้ว
คงเข้าใจว่าคนป่าสักท�านากันเป็นส่วนมาก  
แต่เปล่าเลย จากการเก็บข้อมูลอย่างจริงจัง 
พบว่ามีประชากรเพียงร้อยละ 25 ท่ีท�านา 
ขณะท่ีกว่าร้อยละ 40 รับจ้าง ร้อยละ 10  
ท�าสวนสับปะรด ร้อยละ 5 เป็นข้าราชการ และ
ที่เหลือเป็นผู้สูงอายุ ความน่าสนใจอยู่ที่กลุ่ม
รับจ้าง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคการเกษตร 
รับจ้างท�านา ท�าสวนของผู้อื่น

เมื่อทราบข้อมูลอย่างนี้ สิ่งที่ อบต.ป่าสัก
ต้องท�า คือสรา้งความตระหนักให้ประชาชน
ในพื้นท่ีรู ้จักพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายใน 
ครัวเรือน ไม่ฟุ้งเฟ้อกับปัจจัยภายนอก 

“อย่างน้อยบ้านเรือนท่ีนี่ ตอ้งปลูกผัก 
กินเองให้ได้ ซื้อแค่เนื้อเท่านั้น แล้วก็อาศัย 
การท�างานร่วมกับภาคีอย่าง รพ.สต.ท้ังสอง
แห่ง ช่วยขับเคลื่อนการลดบริโภคปัจจัยเสี่ยง 
อย่างสุรา ยาสูบ เพราะรายจ่ายหมดไปกับ 
สิ่งเหล่านี้เสียมาก” นายกฯ ศุภสัณห์กล่าว

ขณะท่ีเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้น 
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สานต่อองค์ความรู้ท่ีฟื้นขึ้นมา โดยสอนให ้
คนรุ่นหลัง

อีกจุดหนึ่งท่ีบ่งบอกว่าต�าบลป่าสักเป็น
ต�าบลแบ่งปันความสุข คือมีกลุ่มจิตอาสา
หลากหลายกลุ่ม ท้ังกลุ่มคนป่าสักไม่ทอดท้ิงกนั 
กลุ่มเยาวชนอาสา และกลุ่มตานต้อด 

“คนต่างถิ่นคงไม่เคยได้ยิน ตานต้อด 
คือการท�าบุญโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน เรา
ดวู่าใครท่ีต้องการความช่วยเหลือ แล้วเตรยีม
ของ แอบเอาไปไว้หน้าบ้านตอนกลางคืน  
จุดประทัดบอก ถ้าเขาด่ามาก เราได้บุญมาก 
เป็นกุศโลบายของคนโบราณ เพราะบางคน
ต้องการความช่วยเหลอืแต่อายท่ีจะรบั แต่เรา
ก็มีปรับเปลี่ยน พบปะเจอหน้าค่าตากันบ้าง  
มีทั้งพระสงฆ์ทั้งชาวบ้าน ท�าด้วยกัน” นายกฯ 
ศุภสัณห์เล่า

สว่นเรื่องการศึกษา ตอนนี้ท ้องถิ่นมี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 3 แห่ง จ�านวน
นกัเรยีนรวม 100 กว่าคน โดยนายกฯ ศภุสัณห์
มีแผนว่าจะท�าโรงเรียนอนุบาลประจ�าต�าบล 
แต่ยังต้องดูท่าที นอกจากนี้ยังมีโฮงเฮียน 

คนเฒ่า ท่ีเปดิให้ผู ้สูงอายุมาร ่วมเรียนรู ้  
แบ่งปัน ท�าอาชีพ 

เมื่อถามถึงการเมืองในพื้นท่ี นายกฯ  
ศุภสัณห์กล่าวว่า ภาพรวมสงบ ผู ้คนอยู่ดี  
ไม่มีเรื่องน่าหนักใจ

“ช่วงอยู่ท่ีนี่ ลองดูว่าท่ีผมพูดจริงไหม”  
นายกฯ ศุภสัณห์ว่าอย่างนั้น ผมพยักหน้ารับ

เหมือนเขาจะนึกขึ้นได้อีกเรื่อง นายกฯ 
ศภุสัณห์บอกเพิม่เตมิว่า ต�าบลป่าสักมป่ีาชมุชน
อยู่แห่งหนึ่งด้วย ชุมชนทวงคืนจากนายทุน 
ปัจจุบันเหลือพื้นท่ีอยู ่ราว 600-700 ไร่  
ลดจากแต่ก่อนที่มีอยู่ 2,000 ไร่

“แล้วเรื่องน�้าล่ะครับ” ผมถามอีก
“ท่ีนี่น�้าดี มีระบบเหมืองฝายเก่าผ่าน 

บ้านเรือน แปลงเกษตร แล้วยังมีฝายถาวร 
อกีสองจดุ ชะลอน�า้จากข้างบนลงมา” นายกฯ 
ศุภสัณห์ตอบ

เราคยุกนัได้เท่านี ้ผมกต้็องรบีเดนิทางต่อ 
เพราะมีนัดกับหลายกลุ่ม นายกฯ ศุภสัณห์
กล่าวทิ้งท้ายว่า ฝากต�าบลป่าสักไว้กับผมสัก 
3 วัน ดูสิว่าผมจะได้อะไรมาบ้าง...
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สุขภำพชุมชน
Health
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ชมรม อสม.

บ้านน่าอยู่น่ามอง” ผอ.ทินกรบอก
เรื่องท่ีผมมาพูดคุยในวันนี้ คือชมรม 

อสม. พี่ทิพย์จึงแนะน�าให้รู ้จักกับ จ�านง  
ค�าโมนะ ประธานชมรม อสม.ต�าบลป่าสัก  
เขาเท้าความว่า ชมรมนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 
เพื่อท�ากิจกรรมร่วมกัน 

พวกเขาเริ่มจากสวัสดิการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ โดยเก็บเงินกันศพละ 20 บาท  
เม่ือมี อสม. หรือคู่ชีวิตของ อสม.เสียชีวิต  
และยังเก็บเงินรายปีคนละ 100 บาท เพื่อ 
น�าไปท�ากิจกรรม อย่างซื้อของเยี่ยมไข้

“ตรงนี ้อสม.เรามปีระชมุทุกเดอืน เป็นเวที 
อสม.สัญจร ท่ีพวกเราเวียนจัดเดือนละหนึ่ง
หมู่บ้าน หลังงานเราก็จะไปเยี่ยมไข้ ให้ อสม.
บ ้านนั้น เลือกบ ้าน ท่ีจะลงเยี่ ยมมาสาม 
หลงัคาเรอืน เน้นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส 
หญิงหลังคลอด” พี่ทพิย์ช่วยเสริม

ส่วนหน้าท่ีของ อสม. แต่ละคนดแูลไม่เกิน 
15 หลังคาเรือน โดยทุกคนมีแฟ้มประวัติ
ข้อมูลครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มวัย ตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงผู้สูงอายุ นอกจากนี้ แต่ละหมู่บ้านยังมี

พอดีวันนี้มีประชุมประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อยู่ท่ีห้องประชุม
ชั้นสองของ รพ.สต.ป่าสัก พี่ทิพย์เองก็เป็น 
อสม.ของบ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8 ผมเลยได้
ไปร่วมประชุมกับพวกเขาด้วย จริงๆ เหมือน
ไปขัดจังหวะมากกว่า

เม่ือข้ึนมาท่ีห้องประชุม ทุกคนเริ่มต้น 
พูดคุยกันไปบ้างแล้ว โดย ทินกร ใจเครือค�า 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล
ป่าสัก นั่งอยู่หัวโต๊ะ ผมทักทายทุกคนแล้ว 
นั่งลงท่ีเก้าอี้ว่าง ขณะท่ี ผอ.ทินกรประกาศ
หยุดประชุมครู่หนึ่ง 

รพ.สต.ป่าสักตัง้อยู่ในเขตบ้านป่าสักน้อย 
หมู่ที่ 3 รับผิดชอบดูแล 9 หมู่บ้าน จ�านวน
ประชากรตามทะเบยีนราษฎร์ 7,000 กว่าคน 
ผอ.ทินกรเล่าว่า ม ีอสม. 143 คน จากท้ังหมด 
196 คน ส่วนที่เหลือนั้นดูแลอีก 4 หมู่บ้าน 
ซึ่งเป ็นพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสุขภาพต�าบลบ้านแม่ค�า

“ตอนนีเ้ราก�าลงัประชมุเรือ่ง อสม.สัญจร 
จะลงประเมนิหมู่บ้านในวันศกุร์ เป็นโครงการ
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จุดบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น เปิดให้บริการ
ตั้งแต่ 17.00-19.00 น. และถ้ามีงานใน
หมู ่บ ้าน เช่น งานศพ อสม.จะไปตั้งโต๊ะ 
วัดความดันให้แขกที่มาร่วมงานด้วย

อสม.ถือเป็นกลไกส�าคัญด้านสุขภาพ 
ของชมุชน แต่ละปีพวกเขาต้องท�าแผนสุขภาพ
ร่วมกับ รพ.สต. และ อบต.

“อสม.เราจะรู ้ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
ทาง อบต.ก็มีงบของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นอยู่” พี่จ�านงกล่าว

อย่างบ้านป่าแดด หมู่ท่ี 4 ท�าโครงการ
ลดโรค สุขภาพดีวิถีไทย ขับเคลื่อนให้คน 
ในชุมชนหันมาบริโภคผักที่ปลูกเอง จนได้รับ
รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทยเมื่อปี 
2559 พี่ทิพย์เล่า หรือบ้านดอยจ�าปี หมู่ที่ 7 
ท�าโครงการบ้านน่าอยู่ ดสูบายตา พาสบายใจ 
โดยใช้งบจากกองทุน สปสช. ท�าเรื่องคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง จนได้รับรางวัล ท�าให้ 
ตอนนี้มีหลายหมู่บ้านเตรียมเดินตามรอย 

ไม่เพียงเท่านั้น พวกเขายังมีโครงการ 
คัดกรองวัณโรค รวมถึงงานรณรงค์ต่างๆ  
ทั้งเรื่องไข้เลือดออก และลดเมาเลิกสูบ

ผมขอถ่ายรูปเหล่า อสม. ก ่อนออก 
เดินทางต่อ แต่ทุกคนบอกว่า ตอนนี้ชุด 
ไม่พร้อม ขอเลื่อนเป็นช่วงเย็น เราจึงนัดแนะ
กันอีกครั้งที่บ้านปางหมอปวง หมู่ที่ 6...

ทินกร ใจเครือค�า
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ธงเขียวธงแดง

เปิดท�าการครึ่งวัน 
“ท่ีนี่ห่างจากโรงพยาบาลเชียงแสนมาก

ไหมครับ” ผมถาม 
“อยู่ห่างประมาณสิบเอ็ดกิโลเมตรได้” 

เบญจวรรณตอบ
เรื่องท่ีน�าผมมาท่ีนี่ คือธงเขียวธงแดง  

ผมจึงขอให้ทุกคนช่วยอธิบายถึงนวัตกรรมนี้
พี่บุษบงเท้าความว่า เรื่องเริ่มต้นจาก 

การระบาดของโรคไข้เลือดออกในราวปี 2550 
ทาง รพ.สต.บ้านแม่ค�า จึงร่วมกับผู้น�าชุมชน 
อสม. และประชาชนของท้ัง 4 หมู่บ้าน เฟ้นหา
มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

“ตอนนั้นการพ่นหมอกควันดูจะไม่ได้ผล 
ทาง อสม.สะท้อนความจริงนี้มาท่ีเจ้าหน้าท่ี 
เราเลยมาคุยกันใหม่ท้ังหมด จนเกิดเปน็ 
มติรว่มกันว่า ให้เริ่มจากครัวเรือน โดยเรา
คิดค้นนวัตกรรมธงเขียวธงแดงข้ึน ให้ผู้น�า

จาก รพ.สต.ป่าสัก เราเดินทางต่อมายัง 
รพ.สต.บ้านแม่ค�า หมู่ท่ี 1 ซึ่งอยู่ลึกเข้ามา  
บา้นเรือนแถบนี้อยู่ห่างกัน มีทุ่งนากว้างเป็น
ทิวทัศนช์วนมอง อย่างท่ีทราบกันไปแล้ว 
รพ.สต.บ้านแม่ค�ารับผิดชอบดูแล 4 หมู่บ้าน 
คอืบ้านแม่ค�าเกษตร หมู่ท่ี 1 บ้านแม่ค�าหนองบวั 
หมู่ท่ี 2 บ้านสันมะเค็ด หมู่ท่ี 9 และบ้าน 
แม่ค�าใต้ หมู่ที่ 11

ผมเขา้ไปในห้องรับรอง ท้ิงตัวนั่งลงบน
โซฟา พ่ีทิพย์แนะน�าให้ผมรู้จัก บุษบง ชยัวงค์ 
พยาบาลวิชาชีพ ณัฐกาล มาลัย นักวิชาการ
สาธารณสุข และเบญจวรรณ อินต๊ะวิไล 
แพทย์แผนไทย 

โซน 4 หมู่บา้นนี้มีประชากรราว 600 
กว่าหลังคาเรือน หรือเกือบ 2,000 คน  
โดย รพ.สต.บ้านแม่ค�าเปดิให้บริการทุกวัน
ตามเวลาราชการ ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ 
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ประกาศเสียงตามสายให้แต่ละบ้านคว�า่ภาชนะ 
ตรวจตราจุดที่น�้าขัง แล้วทุกวันศุกร์ อสม.จะ
ออกไปส�ารวจ ถ้าบ้านไหนมีลูกน�้ายุงลาย  
บ้านหลังนัน้จะมธีงแดงตดิอยู่บรเิวณหน้าบ้าน  
ทางเหนือเราถือว่าธงแดงเป็นสัญลักษณ ์
ของส่ิงไม่ด ีส่วนบ้านไหนเรยีบร้อยด ีจะได้รบั
ธงเขียว” พี่บุษบงเล่า

เบญจวรรณอธิบายต่อว่า บ้านท่ีตดิธงแดง 
คณะกรรมการให้เวลาปรับปรุง เมื่อลงตรวจ
อีกครั้ง หากพบว่ายังมีลูกน�้ายุงลาย ทาง 
คณะกรรมการหมู่บ้านจะปรับเจ้าของบ้าน
ครั้งละ 100 บาท น�าเงินเข้ากองทุนกลาง
พัฒนาหมู่บ้าน

ฟ ังแล ้วคล ้ายรูปแบบของวิถีประชา 
สมัยก ่อน เป ็นการกดดันผ ่านมาตรการ 
ทางสังคมท่ีชมุชนเลอืกใช้ โดยธงเขยีวธงแดง 
นับเป็นความส�าเร็จหนึ่งของท่ีนี่ จนตอนนี ้

เกิดข้อตกลงร่วมกนัว่า ท้ังต�าบลจะใช้ธงเขยีว
ธงแดงเป็นมาตรการก�าจัดลูกน�้ายุงลาย 

การออกตรวจด�าเนินอยู่ตลอดทั้งปี แล้ว
ยังมีกิจกรรมพิเศษในช่วงเข้าพรรษา นั่นคือ
การประกวดบ้านปลอดลูกน�้ายุงลาย เรียกว่า
ดูแลกันอย่างเข้มข้น

“แล้วตั้งแต่ท�ามา ยับยั้งโรคไข้เลือดออก
ได้มากน้อยแค่ไหนครับ” ผมถามต่อ

“ยังไม่ถึงกับศูนย์นะ เพราะมีคนป่วยอยู่ 
เขาอยู่ท่ีอืน่ แต่ทะเบยีนราษฎร์อยู่ท่ีนี ่สถติเิลย
ชี้มาที่นี่ ส่วนคนที่อยู่จริงตามทะเบียนราษฎร์ 
เราคุมได้” เบญจวรรณอธิบาย

ผมว่าน่าสนใจดีเหมือนกัน ยิ่งตัวผม 
มีประสบการณ์กับโรคนี้ถึงสองครั้งสองครา 
พอนึกถึงกระบวนการรักษาแล้ว ป้องกัน 
ไว้ก่อนดีที่สุด...

(สองจากซ้าย) ณัฐกาล มาลัย, บุษบง ชัยวงค์ และเบญจวรรณ อินต๊ะวิไล
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หมู่บ้านจัดการขยะ
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ตอนท่ีไปถึงศาลาอเนกประสงค์ บ้าน 
ดอยจ�าปี หมู่ท่ี 7 ชาวบ้านมารอกันอยู่เต็ม
แล้ว ทุกคนสวมเส้ือโปโลสีเขียว ท่ีหน้าอก 
ข้างซ้ายมีตราสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ที่นี่เป็น
หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย

ผมได้รับการแนะน�าให้รู ้จักกับ แสวง 
มงคลคลี ผู้ใหญ่บ้านดอยจ�าปี หมู่ที่ 7 เขา
เท้าความว่า ตั้งแต่ปี 2547 มาแล้ว ท่ี 
ผู้ใหญ่บ้านคนก่อนเห็นปัญหาขยะล้นชุมชน 
ชาวบ้านท้ิงขยะไม่เป็นท่ี ท้ังยังไม่มีระบบ 
การจัดการให้เป็นระเบียบ จนเกิดกล่ินเหม็น 
และทัศนียภาพที่ไม่น่าชม 

ตอนนัน้กรรมการหมู่บ้านจึงเรยีกประชมุ
ชาวบ้าน เพื่อก�าหนดจุดขุดบ่อขยะ แล้วให ้
ชาวบ้านรวมไปท้ิงท่ีจุดเดียว แต่ปัญหากลับ
ยงัไม่หมด เพราะไม่ได้คดัแยกขยะ เป็นเหตใุห้
บ่อขยะส่งกลิน่เหมน็ และใช้เวลาเผาไหม้นาน 

ต่อมาในปี 2552 หมู่บ้านจดัซือ้รถกระบะ
ด้วยเงินกองกลางของหมู่บ้าน เพื่อบริการ 
เกบ็ขยะตามบ้านเรอืนไปท้ิงท่ีบ่อ โดยรถออก

ท�าหน้าท่ีทุกวนัอาทิตย์ ช่วงประมาณบ่ายโมง 
คดิค่าบรกิารหลงัคาเรอืนละ 25 บาทต่อเดอืน 
แต่ก็ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุด 

ถงึตรงนี ้สคุ�า ศรบุีร ิแกนน�าส�าคญัอกีคน 
ช่วยเสริมว่า พวกเขาเริ่มต้นใหม่ ตั้งคณะ-
กรรมการจัดการขยะตัง้แต่ต้นทางขึน้ในราวปี 
2557 โดยได้รบัการสนบัสนนุจาก อบต.ป่าสัก 
ซึ่งพาไปศึกษาดูงานหลายต่อหลายที่ จากนั้น
คณะกรรมการจึงกลับมาประชาคมชาวบ้าน 
ปรากฏว่าท้ังหมด 273 ครวัเรอืนเห็นด้วยกบั
การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และลงชื่อใน 
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

“เรามีมาตรการส่ีข้อ คือขยะอินทรีย์ให้
ท�าปุ๋ย ขยะทั่วไปเก็บรวมไว้ เพื่อรอเก็บไปทิ้ง 
ขยะรีไซเคิล ส่วนท่ีขายได้ให้ขาย ส่วนพวก 
ถุงพลาสติกให้ล้างท�าความสะอาด ตากให้
แห้ง แล้วเก็บมารวมกันที่ศาลาอเนกประสงค์ 
ซึ่งเรามีเครื่องอัดก้อน ส่วนขยะอันตราย เก็บ
แยกเอาไว้ตามจุดรับท้ิงของหมู ่บ้าน ทาง 
อบต.ป่าสักจะมาเก็บไป” พ่อสุค�าเล่า

ประวิง ทิพย์ประพันธ์
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มาตรการดงักล่าวช่วยให้พวกเขาลดขยะ
ลงได้ครึ่งหนึ่ง พ่อสุค�าหยิบหลักฐานให้ผมดู 
เป็นบนัทึกการชัง่น�า้หนกัขยะของแต่ละหมวด 
(กลุ่มบ้าน) ซึ่งบ้านดอยจ�าปีมีอยู่ 6 หมวด  
เก็บข้อมูลกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์ เพื่อติดตาม
ผลว่าลดปริมาณขยะได้จริงหรือไม่

“ทุกสามเดือน เรามีรางวัลให้ครัวเรือนที่
คัดแยกขยะได้ดี เช่น ผงซักฟอก น�้ามันพืช 
เพือ่เป็นแรงกระตุ้นให้ทุกบ้านช่วยกนั” ผู้ใหญ่
แสวงพูดขึ้น

ขณะที่ ประวิง ทิพย์ประพันธ์ เหรัญญิก
ของกลุ่ม บอกกับผมวา่ ในอนาคตอาจท�า
ธนาคารรับซื้อขยะของหมู่บ้าน 

ผมเดินตามพวกเขาไปยังโต๊ะท่ีจัดแสดง
ผลงาน ท้ังหมวกรีไซเคิลจากกระดาษแข็ง 
ฝีมือของแม่บ้านและผู้สูงอายุ แล้วยังมีถุงผ้า 
ท่ีแจกใหช้าวบ้านน�าไปจ่ายตลาด เพื่อลด 
การใช้ถุงพลาสติก

“รู้จกัเสวียนไหม” พ่อสุค�าถามขึน้ พร้อมกบั
ชีใ้ห้ผมดจูกัสานท่ีโอบรอบโคนต้นไม้ ลกัษณะ
เหมือนคอก พอกวาดใบไม้แล้วก็โกยมาใส่ไว้
ในนี้ เพื่อรอย่อยเป็นปุ๋ยดินต่อไป

“เพิง่รู้จักวนันีค้รบั” ผมตอบพลางถ่ายรปู
เก็บไว้

พ่อสุค�าบอกอีกว่า ปัจจุบันพวกเขายัง 
ใช้วิธีเผาเพื่อก�าจัดขยะ แต่ในอนาคตอันใกล้ 
จะเปลี่ยนเป็นฝังกลบ เพื่อลดมลพิษ โดย
ความช่วยเหลือของ อบต.ป่าสัก นอกจากนี้ 
บ้านดอยจ�าปีเพิ่งเริ่มท�านวัตกรรมบ่อดัก 
เศษอาหาร เป็นวธีิง่ายๆ แบบชาวบ้าน โดยต่อ
ท่อกรองเศษอาหารลงไปในดนิ เม่ือเริม่มกีลิน่
จงึราดน�า้จลุนิทรย์ีลงไปให้เกิดการย่อยสลาย 

หลังจากท�างานมานาน พวกเขาภูมิใจ 
ที่ได้ท�าให้สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านดีขึ้น ความ- 
มมุานะยงัส่งผลให้บ้านนีช้นะเลิศการประกวด 
Waste Less Live ลดใช้ ลดขยะ ที่จัดโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพิ่งรับ
รางวัลไปเมื่อ 21 กันยายน 2560 นี้เอง และ
ตอนนี้บ ้านดอยจ�าปีก็เตรียมเป็นต้นแบบ 
ให้หมู่บ้านอื่นๆ ในต�าบลป่าสัก เป้าหมายคือ
การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางทั้งต�าบล

ผมดูคณะท�างาน ดูข้อมูล และความ- 
เอาจริงเอาจังของชาวบ้านท่ีนี่แล้ว เชื่อว่า
ไม่ใช่เรื่องยาก...

แสวง มงคลคลี สุค�า ศรีบุริ
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ชมรมคนรักษ์สุขภาพ

ต�าบลติดกัน ถัดมาคือ บุปผา ศรีพัฒนกุล 
ประธานชมรม และเรณู บุญมี รองประธาน
ชมรม ส่วนเพื่อนๆ ในชมรมอีกกว่า 20 คน
ท่ีมากันวันนี้ ท้ังหมดเปน็แม่บ้าน ชวนให้ 
อดแซวไม่ได้เลย

แม่บปุผาบอกผมว่า สมาชกิส่วนใหญ่เป็น
คนบ้านปางหมอปวง มีคนบ้านหนองบัวสด 
หมู่ที่ 5 และบ้านดอยจ�าปี หมู่ที่ 7 ประปราย 
ทุกวันนี้มีกันมากกว่า 50 คนแล้ว หมุนเวียน
กันมาตามสะดวก

จุดเริ่มต้นของชมรม ต้องย้อนกลับไป
เกือบสิบปี ครูจอมฝนเล่า เกิดจากชาวบ้าน
ปางหมอปวงกลุ่มเล็กๆ ท่ีสนใจเต้นแอโรบิก 
พอดีว่าช่วงนั้นทาง รพ.สต.ป่าสักจัดประกวด
เต้นแอโรบิกประเภททีม ทีมละ 10 คน ครู
จอมฝนเลยรวบรวมสมาชิกจนครบ เพื่อเข้า
ร่วมแข่งขัน และได้อันดับที่ 2 

เดนิทางต่อมาท่ีบ้านปางหมอปวง หมู่ท่ี 6 
ด้วยมีนัดกับพ่ีๆ อสม. รวมถึงชมรมคนรักษ์
สุขภาพ ท่ีศนูย์สาธารณสุขมลูฐานชมุชน หรอื 
ศสมช. ซึ่งอยู ่ใกล้กับประตูด ้านหลังของ 
วัดปางหมอปวง ท่ีนี่เป็นแหล่งรวมตัวของ 
คนรักสุขภาพ ขณะท่ี อสม.ก็ใช้โอกาสนี้เปดิ
ศนูย์ให้บรกิารด้านสุขภาพ ส�าหรบัคนท่ีอยาก
วัดความดัน รวมถึงบริการน�้าดื่มแก่ชาวบ้าน
ที่มารวมตัวกันออกก�าลังกาย

หลังจากถ่ายรูปพ่ีๆ อสม.ท่ีมากันอย่าง
อุ่นหนาฝาคั่งแล้ว ผมจึงมาพูดคุยกับชมรม 
คนรักษ์สุขภาพ พี่ อสม.หลายคนก็อยู ่ใน 
ชมรมนี้ด้วย พวกเธอสวมเสื้อทีมของตัวเอง

พี่ทิพย์แนะน�าให้ผมรู ้จักกับ จอมฝน  
เชื้อเจ็ดตน ผู ้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคอยคิด 
ท่าเต้นให้ชมรม ผมได้ยนิทุกคนเรยีกครจูอมฝน 
เพราะเธอเป็นครูที่โรงเรียนศรีดอนมูล ซึ่งอยู่
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จอมฝน เชื้อเจ็ดตน
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เม่ือได้รางวัล ท�าใหม้ีคนสนใจมากขึ้น 
พวกเธอจึงรวมตัวกันเต ้นท่ีลานหน้าวัด 
ปางหมอปวง แต่ติดปัญหาเรื่องเสียงและ
ความเหมาะสม ต่อมาย้ายไปท่ีโรงเรียน 
บ้านปางหมอปวง แต่กอ็ยู่ฝ่ังตรงข้ามหมู่บ้าน 
ต้องข้ามถนน 4 เลน เลยต้องหยุดไปพักหนึ่ง

จากนั้นไม่นาน พวกเธอกลับมารวมกลุ่ม
กันอีกครั้ง พอดีครูจอมฝนไปเห็นการเต้น 
บาสโลบท่ีอ�าเภอเชียงแสน รูสึ้กว่าน่าสนใจ 
เพราะผู้สูงอายุก็สามารถเต้นได้ เลยมาก่อตั้ง
ชมรมขึ้น โดยเก็บเงินจากสมาชิก และขอ 
งบประมาณเพิม่เตมิจากผู้มอีปุการคณุ เพือ่มา
ลาดซเีมนต์ตรงลานข้าง ศสมช. แล้วใช้ท่ีตรงนี้
ออกก�าลังกายเรื่อยมา

อย่างวันนี้เวลาประมาณ 17.30 น.  
พวกเธอกม็ารวมตวักนัแล้ว พดูคยุกนัระหว่าง
รอฟลอร์เปิดตอน 18.00 น. จนไปสิ้นสุดเอา
เวลา 20.00 น. 

“ท่ีเราเต้นกนัอยู่ เรยีกว่าการเต้นไลน์แดนซ์ 
จังหวะบาสโลบ เราก�าหนดช่วงเวลากว้างๆ 
เผื่อให้คนท่ีกลับบ้านเย็นได้มาร่วมด้วย แต่
ยกเว้นวนัศลี กบัวนัฝนตกนะ” ครจูอมฝนกล่าว

ท่าเต้นส่วนใหญ่ ครูจอมฝนศึกษาจาก 
ยทิูวบ์ บางครัง้บางคราวกจ้็างวทิยากรมาสอน
เพิม่เตมิ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนรกัษ์- 
สุขภาพ ซึง่เป็นเงินท่ีได้รบัจากการไปออกงาน 

“เราร�าวงย้อนยุค ร�าวงมาตรฐานด้วย มี
งานบุญอะไรติดต่อมา เราไปหมด” แม่บุปผา
เสริมให้

“แล้วอย่างเส้ือทีมนี่ล่ะครับ” ผมชี้ไปยัง
เสื้อที่ทุกคนใส่

แม่บปุผาเล่าว่า ทางชมรมได้รบัอนเุคราะห์
จากบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ี
อยากสนับสนุน 

นอกจากร ่วมกันออกก�าลังกายแล ้ว  
ทุกส้ินปีพวกเธอยงัจดักิจกรรมสายใยสัมพนัธ์
คนรักษ์สุขภาพ และในวันสงกรานต์ก็มีงาน
รดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุดในกลุ่ม

ผมอยากรู้ว่ามากท่ีสุดนีเ้ท่าไร ครจูอมฝน
ตอบว่า เลขเจ็ดใกล้เลขแปดแล้ว ฟังแล้วอึ้ง
ไปตามระเบียบ ยิ่งเม่ือเห็นทุกคนประจ�า
ต�าแหน่งของตัวเอง และขยับย้ายร่างกาย 
ไปตามเสียงเพลง ครูจอมฝนชวนให้ผมลอง
เต้นตาม ผมรับค�าอย่างว่าง่าย ผิดกับขาท่ี 
ไม่ขยับดังใจคิด...

บุปผา ศรีพัฒนกุล
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โฮมสเตย์
Homestay
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โฮมสเตย์ครอบครัวขันใจ
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เย็นสบาย ห้องไหนก็นอนสบายเหมือนกัน 
แม่บุญช้วนท�ามื้อเช้าให้กิน ผมอยู่ท่ีนี ่

ได้กินทั้งข้าวต้ม และขนมจีนน�้ายา เธอท�ามา
จากบ้าน แล้วขนใสจ่ักรยานมาให้ตอนเช้า  
กินเสร็จแล้วจึงน�ากลับไปล้างที่บ้าน 

ระหว่างกินม้ือเช้า แมบุ่ญช้วนมานั่งคุย
เป็นเพื่อน เธอเป็นคนก�าแพงเพชร แต่มา
แต่งงานอยู ่กับพ่อไชยบาล ซึ่งเป็นคนท่ีนี่  
ตอนเช้าแดดส่องเข้าตัวบ้านพอดี ผมนั่งอยู่ 
ที่โต๊ะข้างบ้านจนได้ยินเสียงรถเข้ามา พี่ทิพย์
กับปอยใหญ่เป็นคนมารับเช้าวันนี้

ก่อนออกเดินทาง แม่บุญช้วนให้กุญแจ 
ท่ีบ้านไว้ กลับมาจะได้ไขเข้าไปพักผ่อนตาม
อัธยาศัย...

โฮมสเตย์ท่ีผมพักหันหน้าออกทุ่งนา วิว
ทิวทัศน์จัดว่างดงามไม่น้อย ยิ่งในตอนนี้ข้าว
ตัง้รวงเขยีวสด เพราะได้ฝนไม่ขาดในแต่ละวนั 

ตวับ้านตัง้อยู่ท่ีบ้านปางหมอปวง หมู่ท่ี 6 
เป็นบ้านของ บุญช้วน-ไชยบาล ขันใจ และ
ลกูๆ ตวับ้านสร้างในสไตล์โมเดร์ิน ผสมผสาน
สีปูนเปลือยเข้ากับเหล็กเส้นสีด�า แม่บุญช้วน
บอกว่า เธอและครอบครัวอาศัยอยูใ่นบ้าน
หลังเดิมใจกลางชุมชน ส่วนหลังนี้ลูกชายอยู่ 
แต่ความท่ีต้องไปท�างานต่างจังหวัด ช่วงท่ี
บ้านว่างจึงเปดิเป็นโฮมสเตย์ตามท่ี อบต. 
ป่าสักขอมา

ข้างในบ้านมี 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า  
ผมเลือกนอนห้องหนึ่ง ช่วงนี้อากาศค่อนข้าง

บุญช้วน ขันใจ
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วัฒนธรรม
Culture
วัฒนธรรม
Culture
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กลุ่มบายศรี
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เมื่อวานเราแวะมาท่ีนี่ครั้งหนึ่งแล้ว แต่
สวนกบัเจ้าบ้านท่ีออกไปข้างนอก วนันีเ้ลยแวะ
มาหาแต่เช้า เป็นร้านบายศรี และงานฝีมือ
สารพดั ตวัร้านยงัปิดลอ็กกญุแจไว้ พีทิ่พย์เลย
เข้าทางข้างบ้าน ครู ่หนึ่งเจ้าบ้านก็ออกมา 
เปิดประตูให้

ผมเดินเข้าไปในร้าน เห็นดอกไม้ท�าจาก
กระดาษหลากสีปักอยู่บนแท่งโฟม บางส่วน
ลงกระถางเรียบร้อย แล้วยังสังเกตเห็น 
ตู้แช่ไอศกรีมตั้งอยู่อีก เหมือนเจ้าบ้านจะท�า
หลายอย่างทีเดียว

ป้าเพญ็-สวุรรณา ปินปันคง บอกผมว่า 
เม่ือวานเธอรีบไปโรงพยาบาลเพราะโดน 
แตนต่อย เลยคลาดกัน ป้าเพ็ญยกเก้าอี้มา 
ให้ผมนั่ง ผนังด้านหน้าและด้านข้างร้านเป็น 
กระจก แสงสว่างทั่วถึงดี

บ้านของป้าเพ็ญอยู่ในบ้านปางหมอปวง 
หมู่ท่ี 6 เรียกว่าเปน็ชายแดนของหมู่บ้าน 
เพราะแถบนี้บ้านเรือนกระจัดกระจาย มีที่นา
สลับกันไป อย่างข้างบ้านก็เป็นท่ีนาของ 
ป้าเพ็ญ แต่ด้วยวัยท่ีมากขึ้น เธอไม่ได้ท�านา

อีกต่อไปแล้ว 
ร ้านนี้เป ็นจุดรวมตัวของกลุ ่มบายศรี 

ในต�าบลป่าสัก ป้าเพญ็เล่าว่า เธอมสีมาชกิอยู่ 
5 คนเท่านัน้ เมือ่มงีานจึงมารวมตวัช่วยกนัท�า 
เธอยังเล่าย้อนไปถึงตอนเปน็เด็ก เห็นแม่ท�า
บายศรี เลยได้เรียนรู้จากแม่เรื่อยมา

“เมือ่ก่อนแม่ท�าบายศรช่ีวยงานประเพณี
ที่วัด งานแต่งงาน งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ 
ท�าขวญัไม่สบาย แม่ช่วยเขาท�า ป้าท�าตามแม่ 
รู ้สึกสนุกท่ีได ้ท�า เสร็จงานชาวบ้านบอก
ขอบคุณแม่ ป้าก็ดีใจ เป็นความสุขที่ได้ช่วย” 
ป้าเพ็ญย้อนความ

กระท่ังโตไปเรยีนในจงัหวดัเชยีงใหม่ เห็น
ศิลปะดอกไม้ประดิษฐ์ ด้วยความท่ีชอบของ
สวยงาม เลยลองเก็บดอกไม้ท่ีคนอื่นท้ิงแล้ว 
เพื่อมาแกะดูว่าท�าอย่างไร

ป้าเพ็ญกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้เติบโตไป
ท�างานท�าการ แต่มเีวลากย็งัช่วยเหลอืงานบญุ
อยู่เสมอ ยิ่งในช่วงหลังที่กลับมาอยู่บ้าน เปิด
ร้านเล็กๆ ตรงนี้ เลยได้ช่วยท�าบ่อยขึ้น จนมี
ผู้คนรู้จักมากมาย

ป้าเพ็ญ-สุวรรณา ปินปันคง
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ส�าหรับบายศรีท่ีท�านั้น มีท้ังแบบดั้งเดิม
และประยุกต์ แต่ป้าเพ็ญบอกว่า ชอบท�าตาม
ความคดิสร้างสรรค์ ไม่ยดึตดิกบัต�ารา คนท่ีมา
ส่ังสามารถเลอืกได้ว่าต้องการกีช่ัน้ ขาบายศรี
แบบใด รวมถึงรายละเอียด ราคามีตั้งแต่ 
หลักร้อยจนถึงหลักหมื่น ตามแต่ตกลงกัน  
แต่ถ้างานบุญของวัดในหมู่บ้าน ป้าเพ็ญช่วย
โดยไม่คิดค่าแรง ถือว่าร่วมท�าบุญ

นอกจากบายศร ียงัมดีอกไม้จากกระดาษ
อย่างท่ีผมเห็น รวมถึงดอกไม้จากผ้าใยบัว 
และจากพลาสติกด้วย โดยท�าเป็นพุ่มเพื่อ
ประดับข้างโลงศพ 

“อันนี้ป้าท�าช่วยงาน ถ้าขอมา ป้าท�าให้ 
ไม่รบัซอง ให้เจ้าภาพซือ้ของมาให้ท�ากพ็อ แต่
ถ้าเป็นญาติสนิทของคนในกลุ่ม เราจะเรี่ยไร
เงนิกัน” ป้าเพ็ญอธิบาย

เหมือนว่างานประดิษฐ์เป็นงานกุศลเสีย
ส่วนใหญ่ ป้าเพญ็กล่าวว่า ได้รบัค�าขอบคณุก็
ดใีจมากแล้ว และคนอายรุุ่นราวคราวเดยีวกนั 
พอได้มารวมกัน ท�างานไปคุยไป ท�าให้รู้สึก 

มีความสุข ชีวิตมีคุณค่า
“แล้วไอศกรีมล่ะครับ” ผมถามต่อ
ป้าเพ็ญตอบว่า ทุกวันนี้ท�าไอศกรีมใส่ 

รถพ่วงข้างออกไปขายทุกวัน หยุดทุกวันพระ 
หรือวันไหนที่อยากหยุด 

พีทิ่พย์เสรมิว่า แถบนีใ้ครๆ กร็ู้จกัป้าเพญ็ 
ทุกครั้งเมื่อเจอคนเฒ่านั่งหง่อมอยู่หนา้บ้าน  
ป้าเพญ็เลีย้งไอศกรมี หรอืถ้างานศพคนแถบนี้ 
หรอืคนใกล้ตวั ป้าเพ็ญจะขนไอศกรมีไปเล้ียง
แขกที่มางาน

“แม่ได้สูตรมาจากอุตรดิตถ์ ทีแรกตั้งใจ
ท�าให้ลูกกิน เอาไปแจกเพื่อนนักเรียนท่ี
โรงเรยีนลูก จนอายมุากข้ึน กม็าขายแก้เหงา” 
ป้าเพ็ญเล่า “นี่ก็ใกล้วันลอยกระทง ป้าท�า
กระทงขายด้วยนะ”

ยงัไม่ทันพูดอะไรต่อ ป้าเพ็ญกช็วนผมกิน
ไอศกรีม เธอเดินไปหยิบถ้วยท่ีท�าจากกะลา
มะพร้าว น�าไปล้างให้สะอาดอีกรอบ แล้วตัก
ไอศกรีมแจกทุกคนที่มาด้วย...
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คณะกลองหลวง ‘แก้วสะท้านฟ้า’

กลับมาท่ีวัดปางหมอปวงอีกครั้ง ตรง 
โรงเรือนติดกับประตูทางเข้าด้านหลังเป็น
สถานท่ีเกบ็กลองหลวง ผมเห็นเหล่าสมาชกิวง
มานั่งรอกันพร้อมหน้า ทั้งหมดเป็นหนุ่มใหญ่
สวมเส้ือม่อฮ่อม ผมนัง่ลงบนเก้าอีท่ี้จดัเตรยีม
ไว้ สักพักหนุ่มใหญ่รายสุดท้ายขี่มอเตอร์ไซค์
เข้ามา มือของเขามีผ้าพันแผลอยู่

“พ่อถูกงูกัด” เขาบอก
พี่ทิพย์แนะน�าให้ผมรู ้จักกับ ดวงฤทธ์ิ 

ชาตเิหมาะ ประธานคณะกลองหลวง ผู้ยงัคง
อารมณ์ดแีม้เพ่ิงประสบเหตมุา เขานัง่ลงข้างผม 
และเริม่ต้นเล่าว่า ย้อนกลับไปในราวปี 2555 
ทางวดัมีงานบญุสลากภัต เชญิคณะกลองหลวง
จากสมาคมกลองหลวงสิบสองราศขีองอ�าเภอ

เชียงแสนมาแสดง เมื่อเห็นว่าทุกคนที่มางาน
สนกุกนั ทางก�านนัจึงอยากให้บ้านปางหมอปวง
มีวงบ้าง 

กลุ่มของพ่อดวงฤทธิ์ไปหาซื้อกลอง โดย
มีก�านันเป็นสปอนเซอร์ หลังจากตระเวนหา
กนัอยูน่าน พวกเขาไปได้กลองหลวงจากวัดใน
อ�าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวดัล�าพนู ราคา 80,000 
บาท และความท่ีคนบ้านปางหมอปวงมีพ้ืน
จากกลองยาวอยู่แล้ว ในปี 2557 พวกเขา 
จึงฟอร์มวงขึ้นมา 15 คน ภายใต้ชื่อคณะ 
กลองหลวงแก้วสะท้านฟ้า

“เม่ือมีวงแล้ว เราก็ไปเข้ากับสมาคม
กลองหลวงสิบสองราศีของอ�าเภอเชียงแสน 
เวลามงีานอะไร เจ้าภาพจะตดิต่อไปท่ีสมาคม 
หรือติดต่อโดยตรงกับวงเลย แล้วแต่ว่ามี 
ช่องทางตรงไหน” พ่อดวงฤทธิ์เล่า
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ดวงฤทธิ์ ชาติเหมาะ
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ส่วนใหญ่แล้ว กลองหลวงนิยมละเล่นใน
งานบุญ งานสลากภัต เทศกาลสงกรานต์  
ลอยกระทง ผ้าป่า กฐิน งานบวช และงาน
พดัยศ โดยคณะกลองหลวงแก้วสะท้านฟ้าไป
เล่นทุกงานที่ได้รับเชิญ อย่างที่อ�าเภอแม่สาย 
หรอือ�าเภอเมอืง จงัหวัดเชยีงราย กไ็ปมาแล้ว

พ่อดวงฤทธ์ิบอกว่า ออกงานครั้งหนึ่ง 
เม่ือได้ซองจากเจ้าภาพ สมาชิกท่ีไปเล่นจะ
แบ่งกันเป็นค่าแรง แต่ถ้าเป็นงานบุญ จะเก็บ
ซองเข้ากองกลางของวง เพื่อใช้ดูแลกัน เช่น 
ค่าสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยครั้งละ 1,000 
บาท เสียชีวิตมอบอีกตามสมควร และถ้าไป
ในนามของสมาคม ก็แบ่งเงินเข้าสมาคมด้วย
ส่วนหนึ่ง

“แล้วสมาคมกม็เีกบ็เงินเข้าสมาคม วงละ
ห้าร้อยบาทต่อปี เมื่อสมาชิกวงเสียชีวิตจะได้

รับเงินช่วยเหลือสองพันห้าร้อยบาท และ
พวงหรีดหนึ่งพวง” พ่อดวงฤทธิ์เสริม

“แล้วชุดล่ะครับ” ผมถามต่อ
“เครื่องแต่งกายของเรามีห้าถึงหกชุด  

สปอนเซอร์ให้มา แล้วเรายังมีแม่บา้นฟ้อน
ด้วยนะ ถ้าเจ้าภาพอยากได้ ก็บอกกล่าว 
กันมา” พ่อดวงฤทธิ์บอก

ด้วยความท่ีสมาชิกวงเป็นหนุ ่มใหญ ่
กันหมด พวกเขาเลยมีความคิดถ่ายทอดวิชา
ให้เด็กผูช้ายช่วงปดิเทอม แต่ก็เป็นเรื่องยาก 
ที่เด็กรุ่นนี้จะสนใจ

“ต้องฝึกให้ได้” เสียงใครคนหนึ่งพูดขึ้น
ว่าแล้วพวกเขาก็สาธิตให้ผมดู ตัวกลอง- 

หลวงนี้เสียงค่อนข้างใหญ่และหนา ไม่ต้องใช้
ไม้ตี ก�าปั้นนี่แหละ พันผ้าให้เรียบร้อยก่อน
เป็นใช้ได้ แค่เห็นทีแรกก็เหนื่อยแทนแล้ว...
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กลุ่มฟ้อนเล็บ

(ห้าจากขวา) พัฒนา แก้วรากมุก
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จากกลองหลวง ผมเดินตามพี่ ทิพย ์ 
มายังหอประชุมวัดปางหมอปวง เพราะกลุ่ม 
ฟ้อนเล็บมารวมตัวกันอยู่ท่ีนี่ ทุกคนสวมเส้ือ
ลูกไม้สีขาวกับผ้าซิ่นดูเข้าชุดกันดี ผมได้ยิน
จากพี่ทิพย์ว่า พวกแม่ๆ ตื่นกันตั้งแต่เช้ามืด 
เพื่อแต่งองค์ทรงเครื่อง 

พัฒนา แก้วรากมุก เป็นประธานกลุ่ม
ฟ้อนเล็บ ผมจ�าเธอได้ เมือ่วานยงัอยู่กบัชมรม
รักษ์สุขภาพอยู่เลย แต่วันนี้สลัดภาพนั้นมา
เป็นนางร�าในชดุสวย สมาชกิหลายต่อหลายคน
ก็เช่นเดียวกัน 

การฟ้อนเล็บเป็นรากฐานวัฒนธรรมของ
คนภาคเหนอื ย้อนกลบัไปเมือ่ 40 กว่าปีก่อน 
ท่ีบ้านปางหมอปวงมกีลุ่มยวุพทุธ รวมผู้หญิง
ท่ียงัไม่ได้แต่งงานมาเป็นกลุ่มฟ้อนเลบ็ประจ�า
หมู่บ้าน แม่พัฒนาก็อยู่ในกลุ่มด้วย

ต่อมาในปี 2537 พวกเธอรวมกลุ่ม 8 คน 
เพื่อไปแข่งฟ้อนเล็บระดับจังหวัด และได้รับ
รางวลัชนะเลศิ จากนัน้จงึเริม่สอนคนในชมุชน
ท่ีสนใจ ด้วยไม่อยากให้ศิลปะการแสดงนี้
สูญหายไป 

แม่พัฒนาเล่าให้ฟังว่า กลุ ่มฟ้อนเล็บ
มักได้รับเชิญไปแสดงตามงานต่างๆ โดย 
ก่อนถึงวันแสดง พวกเธอต้องรวมตัวกันซ้อม 
สมาชิกใหม่จึงได้อาศัยฝึกซ้อมตามไปด้วย 
และใครสนใจสามารถเข้ามาร่วมได้ กลุ ่ม 

ไม่หวงวิชา
ตอนนี้กลุ่มฟ้อนเล็บมีสมาชิก 24 คน  

แม่พัฒนาบอกว่า การออกงานแต่ละครั้ง 
อย่างน้อยต้องไป 16 คน ส่วนใหญ่แล้วเป็น
งานบุญ งานกฐิน งานเปิดป้าย งานสงกรานต์ 
และงานประจ�าปีของอ�าเภอ แล้วแต่ค�าเชิญ

“เราก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่ง ในนามกลุ่ม
ฟ้อนเล็บแม่บ้านปางหมอปวง ช่วงหลังมักได้
ไปพร้อมกลุ่มกลองหลวง พ่อบ้านตี แม่บ้าน
ฟ้อน” แม่พัฒนากล่าว

เม่ือถงึวนังาน กลุ่มฟ้อนเลบ็ต้องเตรยีมตวั
กันตั้งแต่ตีส่ี แม่พัฒนาเล่าต่อ เพราะต้อง 
แต่งหน้า ท�าผม โดยในหมู่บ้านมีช่างประจ�า 
ท่ีรู้ใจกัน หลังงานเสร็จ ได้รับสินน�้าใจจาก 
เจ้าภาพแล้ว ค่อยน�ามาหักกบัค่าใช้จ่ายส่วนนี้

“แลว้เด็กๆ ในหมู ่บ้าน เขามาเรียนรู ้
ตรงนี้ไหมครับ” ผมสงสัย

“ถ้าพูดถึงการสอนเด็กๆ ตัวแม่เองเคย
เป็นครูท่ีโรงเรียนบ้านปางหมอปวง ก็จะม ี
ลูกศิษย์ท่ีเรียนนาฏศิลป์ ปัจจุบันก็แล้วแต่
โรงเรยีนจะเชญิไปเป็นวทิยากร ถ้าขอมากไ็ปให้ 
อย่างท่ีผ่านมาท้ังหกต�าบลในอ�าเภอเชยีงแสน
ก็ไปมา สอนให้ฟรี ไม่คิดเงิน” แม่พัฒนาตอบ 

จากนั้นประธานกลุ ่มจึงเดินน�าผมไปดู
ภาพการแสดงท่ีเก็บไว้ เธอบอกว่าวันนี้ไม่ได้
ฟ้อนให้ดู เพราะต้องแต่งเต็มยศกว่านี้...
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ผมเดนิทางต่อมายงับ้านป่าสักน้อย หมู่ท่ี 
12 จดุหมายปลายทางอยูท่ี่ศาลาอเนกประสงค์ 
ได้ยินมาว่าท่ีบ้านนี้มีวงกลองยาว รวมถึง
นางร�าอยู่

ในศาลาอเนกประสงค์มีชาวบ้านมารอ 
กันแล้ว บนโต๊ะมีถาดข้าวต้มมัดกับขนมสาคู 
สว่าง บุญมาศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านป่าสักน้อย  
หมู่ที่ 12 เชิญผมนั่ง และให้กินขนมรองท้อง
ก่อน เผื่อว่าจะหิว 

คนที่นั่งอยู่ข้างผู้ใหญ่สว่าง คือภานุวัฒน์ 
งามหนองอ้อ และธัญวลัย ปัญญา ทั้งสอง
เป็นผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้าน เราเริ่มต้นพูดคุยกันถึง
ความเป็นมาของกลุ่ม ผู้ใหญ่สวา่งเท้าความ
ว่า ตั้งแต่ปี 2519 มาแล้ว ที่แถวนี้มีการเล่น 
กลองยาว โดยคนท่ีสอนให้นั้นเป็นคนจาก 
ภาคอีสาน ต่อมาเกิดการรวมกลุ่มหนุ่มสาว 
ซึ่งผู้ใหญ่สว่างเคยเป็นประธานกลุ่มมาก่อน 
แตถ่ึงยุคหนึ่งก็ขาดหายไป ผู ้ใหญ่สว ่าง 
กลัวว่าการเล่นกลองยาวจะสูญหาย เลยจัดตัง้
วงขึ้นใหม่เมื่อราว 8 ปีก่อน 

“จากคนหนุ่มสาว ตอนนีต้�า่สุดกส่ี็สิบแล้ว 
ไล่ไปจนถงึหกสิบนัน่แหละ” ผู้ใหญ่สว่างกล่าว

พวกเขาซักซ้อมวงกลองยาวเพื่อช่วย 
งานวดัเป็นหลกั เมือ่วดัมงีานแห่เทียนพรรษา 
ลอยกระทง บุญกฐิน ก็ได้ใช้กลองยาวนี้สร้าง
ความสนุกสนาน หรืออย่างเวลาท่ีลูกหลาน 
ในหมู่บ้านบวช แตง่งาน วงกลองยาวก็ชว่ย
สร้างสีสันให้ขบวนแห่

“บางครั้ง อบต.ป่าสักมีงาน ก็เชิญเราไป
ต้อนรับแขก” พี่ภานุวัฒน์พูดขึ้น

ส�าหรับเครื่องดนตรีต่างๆ ชาวบ้านรวม
เงินกันซื้อเป็นสมบัติของหมู ่บ้าน ผมถาม
ผู้ใหญ่สว่างว่า ท�าไมรายชื่อบนบอร์ดถึงมีทั้ง
ประธานฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย 

“ผู้ชายเลน่ดนตรี ผู้หญิงฟ้อนน�าขบวน” 
ผู้ใหญ่สว่างตอบ

ครัง้ไหนจัดชดุใหญ่ออกงาน วงจะประกอบ 
ด้วยนักดนตรี 10 คน เล่นกลองยาว 5 ลูก 
ฉาบ ฉิ่ง ฆ้อง กรับ และกลองตัด อย่างละ 1 
คน ส่วนอีก 25 คนเป็นนางร�า ฟ้อนน�าขบวน 

กลุ่มกลองยาวบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12
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โดยการฟ้อนเป็นไปตามจังหวะเพลง จากช้า
ไปเร็ว ต้องสัมพันธ์กัน 

หากเป็นงานส่วนรวม ผู้ใหญ่สว่างบอกว่า
พวกเขาไม่รบัซอง ไปช่วยด้วยใจ ส่วนเจ้าภาพ
มีน�้าใจช่วยจัดหาเครื่องแต่งกาย 

“อย่างของนางร�า เครือ่งแต่งกาย เครือ่ง-
แต่งหน้าจะเยอะหน่อย เจ้าภาพก็ทราบดี  
ช่วยเหลือมาตามสมควร” พ่ีธัญวลัยช่วยเสรมิ

“หิวกันหรือยัง” ผู ้ใหญ่สว่างถามผม  
“วันนี้เดี๋ยวพ่อเลี้ยงข้าวซอย”

ว่าไงว่าตามกนั ผมปิดบนัทึกแทบจะทันที 
แล้วเดนิตามผู้ใหญ่สว่างออกไป จนถงึบ้านของ 
วันเพ็ญ สุราเมย์ ประธานนางร�า ซึ่งเปิดร้าน
อยู่ตรงหัวมุม คนแถวนี้รู้จักกันในชื่อน�้าเง้ียว
ป้าเพ็ญ เปิดท�าการมานานกว่า 30 ปีแล้ว

ข้าวซอยท่ีคนแถวนีเ้รยีกตดิปากหมายถงึ
เส้น เป็นเส้นใหญ่ท่ีน�ามาซอยเป็นเส้นกลาง 
ใหญ่กว่าเส้นเล็กหน่อย ราดด้วยน�้าเง้ียว 
สูตรเดด็ของแม่สามีป้าเพ็ญ รสชาตจิดัว่าเดด็ 
เข้มข้นถึงเครื่องดีจริงๆ...

สว่าง บุญมาศักดิ์ภานุวัฒน์ งามหนองอ้อธัญวลัย ปัญญา
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ชมรมดนตรีล้านนาต�าบลป่าสัก

นอกจากกลุ ่มกลองหลวงและกลุ ่ม 
ฟ้อนเล็บแล้ว บ้านปางหมอปวง หมู่ท่ี 6  
ยังเป็นท่ีตั้งของชมรมดนตรีล้านนาต�าบล 
ป่าสักด้วย 

พ่ี ทิพย ์พาผมเดินทางมาท่ีบ ้านของ  
ดนัย จีระยา ประธานชมรมดนตรีล้านนา
ต�าบลป่าสัก วันนี้สมาชิกชมรมมารวมตัวกัน
พร้อมหน้าพร้อมตา 

เจ้าบ้านใช้ส่วนต่อขยายด้านข้างเป็นท่ี
รวมตวัฝึกซ้อมดนตร ีจดัวางเก้าอีเ้ป็นสองแถว 
คล้ายข้ึนรถสองแถวอย่างนัน้ มคีณุตาคนหนึง่
นั่งกลาง ท้ังหมดบรรเลงเพลงล่องแม่ปงิ 
ให้ผมฟัง 

สมาชิกมีตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู ้สูงอายุ  
ผมกระซิบถามพี่ดนัยถึงอายุของเด็กสาว 
ท่ีก�าลังสีซอ เขาบอกว่าก�าลังศึกษาอยูช่ั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เท่านั้น เมื่อเสียงเพลง 
จบลง ผู ้ชมอย่างผมจึงมอบเสียงปรบมือ
ตอบแทนกลับไป แต่เทียบกันไม่ได้เลย 

พีด่นยัเล่าว่า ตอนนีช้มรมดนตรมีีสมาชกิ
ท้ังหมด 22 คน เพ่ิงรวมตัวกันอย่างจริงจัง 
ในราวปี 2556 หลังจากท่ีชมรมวัฒนธรรม
ต�าบลป่าสัก และชมรมผู้สูงอายุต�าบลป่าสัก 
เห็นว ่าดนตรีล ้านนาก�าลังจะสูญหายไป  
ความวิตกกังวลนี้สะท ้อนออกมาจนคน 
กลุ่มหนึ่งไม่อาจอยู่เฉย

พวกเขารวมตวักนั แล้วขอความช่วยเหลือ
ไปยัง อบต.ป่าสัก เพื่อขอรับการสนับสนุน
เครือ่งดนตร ีกระท่ังได้รบัมา 1 ชดุ ประกอบด้วย
สะล้อ 3 ตัว (เสียงทุ้ม กลาง แหลม) ซอ  

ซึงใหญ่ลูกสาม ซึงกลาง ซึงเล็กลูกส่ี ขลุ่ย  
กลองเต่งถิ้ง ฉิ่ง ฉาบ และกรับ 

เม่ือได้เครื่องดนตรีมาแล้ว ช ่วงแรก 
พวกเขารวมตัวกันฝึกซ้อมท่ีวัดปางหมอปวง 
โดยมี ผอ.อุดร จับใจนาย มาช่วยสอนให้  
จากนั้นจึงรวมตัวซ ้อมกันเองท่ีบ ้านของ
ประธานชมรม โดยนัดหมายกันทุกวันศุกร์
ตอนเย็น มีคน 3 กลุ่มวัย ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ 
และเยาวชน ที่ส�าคัญยังเปิดรับสมาชกิทุกคน
ท่ีสนใจอยากเรยีนรู้ เพราะพวกเขาตระหนกัดี
ว่า ถ้าไมอ่นุรักษ์และถ่ายทอดต่อไป อาจ
สูญหายได้

พี่ดนัยเสริมว่า บางช่วงท่ีมีงานเทศกาล
ประจ�าปี อย่างงานบุญสลากภัต หรืองานท่ี 
ได้รับเชิญ เช่น งานศพ ชมรมต้องซักซ้อม
เตรยีมคนอยู่เสมอ เพือ่ไม่ให้เกิดความผดิพลาด 
เพราะการออกงานแต่ละครั้ง เจ้าภาพมักให้
สินน�้าใจกลับมา จึงต้องเล่นให้ดีท่ีสุด ส่วน
ปัจจัยท่ีได้ ทางชมรมเก็บไว้เป็นค่าซ่อมแซม
เครือ่งดนตร ีค่าน�า้มนั และท่ีเหลอืแบ่งให้ผู้เล่น

“เดือนท่ีแล้ว เราไปแขง่ท่ีจังหวัด ไปกัน
ประมาณสิบกว่าคน เป็นตัวแทนของอ�าเภอ
เชียงแสน ได้รับรางวัลมาด้วย” พี่ดนัยเล่า

พวกเขาเล่นเพลงให้ผมฟังต่ออีกหน่อย 
ผมหยิบซึงลูกหนึ่งท่ียังไม่มีคนจับจองมา 
ลองถือ พยายามคล�านิ้วตาม แต่พบว่ายาก
โดยแท้ ส�าหรับคนท่ีไม่มีพื้นฐานด้านดนตรี
แม้แต่นิดเดียวเช่นผม พี่ดนัยบอกว่า มาอยู่ที่ 
ป่าสักนานหน่อย แล้วจะช่วยสอนให้เป็นเอง 
ก็น่าสนใจดีนะ...
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(สองจากขวา) ดนัย จีระยา
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สวัสดิกำรชุมชน
Welfare
สวัสดิกำรชุมชน
Welfare
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กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลป่าสัก

เกือบคลาดกันอีกแล้ว เมื่อตอนท่ีไปถึง
บ้านของ ชาตรี ภิระบรรณ์ หัวเรี่ยวหัวแรง
ส�าคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล 
ป่าสัก เจ้าของบ้านก�าลังจะออกไปสวนปาล์ม 
เขาจึงลงจากอานมอเตอร์ไซค์แล้วมาต้อนรับ 

พอน�้าดื่มมาเสิร์ฟ ผมรีบเข้าเรื่องทันที  
จะได้ไม่เป็นการเสียเวลากนั พีช่าตรเีท้าความ
ให้ฟังว่า ในราวปี 2549 เขาได้ยินเรื่อง
สวัสดิการชุมชนมาจากอาจารย์ภูมิพัฒน์  
คงวารนิทร์ ท่ีท�างานภาคประชาสังคม แล้วมา
บรรยายท่ีบ้านโพธนาราม ต�าบลสันทราย 
อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

“ตอนนั้นผมเป็นสมาชิกสภา อบต.ป่าสัก 
มองว่าเป็นส่ิงท่ีด ีกลบัมาเลยคยุกบันกัพฒันา
ชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตของ
บ้านแม่ค�าใต้ หมู่ท่ีสิบเอ็ด ว่านอกจากเก็บ 
เงินออมแล้ว ควรจัดระบบเงินสวัสดิการให้
สมาชกิ แล้วทางภาครฐัเขากม็นีโยบายส่งเสรมิ

อยู่ด้วย” พี่ชาตรีเล่า
ในเวลานั้นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านแม่ค�าใต้มีสมาชิก 211 คน แต่มีเพียง  
45 คนเท่านัน้ท่ีเห็นด้วยกบัแนวคดินี ้พวกเขา
มารวมตัวกัน แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ชุดแรก โดย เสมอ สุเรียมมา เป็นประธาน
กองทุนฯ คนแรก จากนั้นจึงศึกษาข้อมูลจาก
อาจารย์ภมูพิฒัน์มากข้ึน รวมถงึหาข้อมูลจาก
ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงราย

กระท่ังปลายปี 2551 คณะกรรมการและ
สมาชิกมีความพร้อม จึงเริ่มส่งเงนิสมทบเข้า
กองทุนฯ ในวันที่ 1 มกราคม 2552 ก�าหนด
ส่งเงินรายเดอืน หรอืจะส่งล่วงหน้าตามสะดวก
ก็ได้ แต่ห้ามขาดส่งเกิน 3 เดือน เพราะถือว่า
สละสิทธ์ิ นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังได้รับเงิน
สมทบอีก 55,000 บาท จากสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลป่าสัก

ชาตรี ภิระบรรณ์
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หลังส่งเงนิสมทบได้ 1 ปี กองทุนฯ ได้รับ
เงินสนับสนุนตามรายหัวสมาชิกจากรัฐบาล 
ตามโครงการสวัสดิการ 3 ขา ต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2553-2555 พี่ชาตรีเล่าต่ออีกว่า จนในปี 
2556 กองทุนฯ เริ่มเข้มแข็ง จึงเริ่มขยาย
ขอบเขตสมาชิก

“ผมไปคุยกับในสภา อบต.ป่าสัก ร่วมกับ
ผู้บริหาร จนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุก
หมู่บ้านขึ้นสิบสองคน (บ้านดอยศรีแก้วเป็น
หมู่บ้านเล็ก มีสมาชิก แต่ไม่มีกรรมการ) แล้ว
ก็เริ่มลงพื้นท่ี สมาชิกท่ีป่วย ขึ้นบ้านใหม่ 
แต่งงาน ผมน�าเงินสวสัดกิารไปให้ เพือ่แจ้งข่าว
ว่ามกีารปรบัระเบยีบรบัสมาชกิจากท้ังประเทศ 
ไม่จ�าเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ท่ีนี่ อาศัย
ผู้ใหญ่บ้านรับรอง และส่งเงนิสมทบ” พี่ชาตรี
ล�าดับเหตุการณ์ให้ฟัง

คณะกรรมการเปดิรับสมาชิกทุกเดือน 
เสียค่าสมัคร 20 บาท เงินครึ่งหนึ่งน�าเข้า 
กองทุนฯ อีกครึ่งหนึ่งให้แก่กรรมการเป็น
ค่าน�้ามัน เพื่อน�าส่งเงิน ณ ท่ีท�าการทุก 3 
เดือน แต่ถ้าสมัครในเดือนมกราคมจะได้รับ
การยกเว้นค่าสมัคร

สมาชกิสามารถใช้สวสัดกิารหลงัเข้าเป็น
สมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน โดยสวัสดิการของ
กองทุนฯ มีอยู่ 12 เรื่อง ดังนี้ 

1) ป่วยจนเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล
ตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป น�าใบรับรองแพทย์มายื่น 
กรณีเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ 432 บาท กรณีเป็น
สมาชกิตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป รบัสวสัดกิารช่วยเหลอื 
846 บาท กรณีเป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
รบัสวสัดกิารช่วยเหลอื 1,296 บาท กรณเีป็น

สมาชกิตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป รบัสวสัดกิารช่วยเหลอื 
1,728 บาท กรณเีป็นสมาชกิตัง้แต่ 4 ปีข้ึนไป 
รับสวัสดิการช่วยเหลือ 1,820 บาท

2) สวสัดกิารคลอดบตุร 500 บาทต่อครัง้
3) สวัสดิการกรณีเสียชีวิต กรณีเป็น

สมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป รับสวัสดิการ 
ช่วยเหลือ 1,296 บาท กรณเีป็นสมาชกิตัง้แต่ 
1 ปีขึน้ไป รบัสวสัดกิารช่วยเหลอื 2,592 บาท 
กรณเีป็นสมาชกิตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป รบัสวสัดกิาร
ช่วยเหลือ 3,888 บาท กรณีเป็นสมาชิก
ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป รับสวัสดิการช่วยเหลือ 
4,000 บาท กรณีเป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ป ี
ขึ้นไป รับสวัสดิการช่วยเหลือ 4,200 บาท 
กรณเีป็นสมาชกิตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป รบัสวสัดกิาร
ช่วยเหลือ 4,400 บาท กรณีเป็นสมาชิก
ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป รับสวัสดิการช่วยเหลือ 
4,600 บาท กรณีเป็นสมาชิกตั้งแต่ 7 ป ี
ขึ้นไป รับสวัสดิการช่วยเหลือ 4,800 บาท 
กรณเีป็นสมาชกิตัง้แต่ 8 ปีขึน้ไป รบัสวสัดกิาร
ช่วยเหลอื 5,000 บาท กรณเีป็นสมาชกิตัง้แต่ 
9 ปีขึ้นไป รับสวัสดิการช่วยเหลือ 5,200 
บาท และกรณีเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
รับสวัสดิการช่วยเหลือ 5,400 บาท

4) สวสัดกิารช่วยเหลอืท�าบญุขึน้บ้านใหม่ 
500 บาทต่อครั้ง

5) สวสัดกิารช่วยเหลอืงานแต่งงาน 500 
บาทต่องาน 

6) สวัสดิการช่วยเหลือท�าบุญร้อยวัน 
ผู้ถึงแก่กรรม 500 บาทต่อครั้ง

7) สวสัดกิารช่วยเหลอืกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น โดยมอบให้หมู่บ้านท่ีมีสมาชิกเกิน 
100 คน ปีละ 1,000 บาท
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8) สวสัดกิารแก่ผู้ท่ีไม่เคยใช้สวสัดกิารใด
ในรอบ 10 ปี จะได้รับเงินขวัญถุง 600 บาท
ต่อครั้ง

9) สวัสดิการทุนการศึกษาแก่สมาชิกท่ี
ส�าเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลศึกษา และเป็น
สมาชิกมาครบ 3 ปี ได้รับทุนการศึกษา 
1,000 บาท สมาชิกท่ีส�าเร็จการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา และเป็นสมาชิกมาครบ 5 ปี  
ได้รบัทุนการศกึษา 500 บาท สมาชกิท่ีส�าเรจ็
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา และเป็นสมาชิกมา
ครบ 8 ปี ได้รับทุนการศึกษา 300 บาท 
สมาชกิท่ีส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและ
เป็นสมาชิกมาครบ 12 ปี ได้รับทุนการศึกษา 
1,000 บาท 

10) สวัสดิการช่วยเหลืออัคคีภัยแก่
สมาชิกที่ประสบเหตุ 5,000 บาทต่อครั้ง

11) สวัสดิการช่วยเหลือกรณีสูญเสีย
อวัยวะจากอุบัติเหตุครั้งละ 1,000 บาท

12) สวัสดิการแก่สมาชิกท่ีทุพพลภาพ 

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ส้ินเชิง รับสวัสดิการ 
2,000 บาท และหลังจากรบัสวัสดกิารนีแ้ล้ว
หนึ่งปี ทางคณะกรรมการจะออกเยี่ยมไข ้
ต่อเนื่องทุกปี

ปัจจุบันกองทุนฯ มีสมาชิกประมาณ 
1,200 คน โดยทุก 3 เดือนจะมีการประชุม
คณะกรรมการ และประเมินผลงานของ
กรรมการ หากมีการท้วงติงก็ปรับเปลี่ยน

“แล้วกองทุนฯ มีการน�าเงินไปลงทุน 
ให้งอกเงยไหมครับ” ผมถาม

“ถ้าพูดถึงเรื่องปล่อยกู้ เราไม่ท�า แต่เรา
เอาไปซื้อสลาก ธ.ก.ส. ถ้าถูกรางวัล ก็เป็นเงิน
สวัสดิการร่วมกัน” พี่ชาตรีตอบ

พี่ชาตรีหยิบสลากให้ผมดู พร้อมท้ัง
ตัวเลขสรุปบัญชีรับจ่ายประจ�าปีท่ีพี่ชาตรี 
ท�าเอง โดยเขยีนบนกระดาษแผ่นใหญ่ แล้วให้
น้องในกองทุนฯ ช่วยบันทึกลงคอมพิวเตอร์

“ผมไม่สันทัดเทคโนโลยี อายุนักแล้ว”  
พี่ชาตรีทิ้งท้าย...
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กองทุนหมู่บ้านหนองบัวสด

ผมเดินทางต่อมาท่ีศาลาอเนกประสงค์
บ้านหนองบัวสด หมู่ท่ี 5 ด้วยมีนัดกับกลุ่ม
กองทุนหมู่บ้านของท่ีนี่ จะว่าไปแล้ว ตลอด  
2 วันท่ีเดินทางไปมาในต�าบลปา่สัก ผมยัง 
ไม่ได้มาบ้านหนองบัวสดเลย คงมีเรื่องราว
อะไรดีๆ รออยู่

รถจอดเทียบศาลาอเนกประสงค์ท่ามกลาง
แดดท่ีร้อนจดั ข้างในศาลามชีาวบ้านมาตัง้โต๊ะ
รออยู ่แล้ว เหมือนว่าวันนี้ผมจะเป็นลูกค้า
เพียงรายเดียวเสียด้วย 

ด�ารงค์ ตอบุญธง อดีตข้าราชการครู  
เป็นประธานกองทุนหมู่บ้านหนองบวัสด ส่วน 
ประเศษ ตาจุมปา ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวสด 
เป็นหนึง่ในคณะท�างาน ผมนัง่ลงข้างพ่อด�ารงค์ 
แล้วขอให้ท้ังสองช่วยเล่าความเปน็มาของ
กองทุนฯ

เช่นเดียวกับกองทุนหมู่บ้านท่ัวประเทศ 
บ้านหนองบัวสดจัดตั้งคณะกรรมการ 15 คน 
ด�ารงต�าแหน่งวาระละ 2 ปี พร้อมกับร่าง
ระเบียบบังคับใช้แล้วส่งกลับให้ทางอ�าเภอ

อนุมัติ กระท่ังเงิน 1 ล้านบาทแรกถูกโอน 
เข้ามาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2544

บ้านหนองบัวสดเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง 
มีอยู่ดว้ยกัน 177 หลังคาเรือน ประชากร 
500 กว่าคน ผู้ใหญ่ประเศษบอก ส่วนท่ีท�าการ
กองทุนฯ อยู ่ทางด้านหลัง แต่ในอนาคต  
พวกเขาอยากย้ายไปตัง้อยู่ข้างร้านค้าประชารฐั 
ริมถนนหลวง ปากทางเข้าหมู่บ้าน

กองทุนฯ เปิดรับสมคัรสมาชิกรายบุคคล 
เพื่อออมสัจจะกับกองทุนฯ โดยส่งเงินออม
รายปีในเดือนมกราคม แต่ในช่วงหลัง คณะ- 
กรรมการมีมติในท่ีประชุมใหญ่ เปลี่ยนจาก
การออมสัจจะรายปีเป็นรายเดอืน และก�าหนด
ให้สมาชิกน�าส่งเงนิทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน 
ที่หัวหน้าหมวดไหนก็ได้ตามสะดวก

พ่อด�ารงค์เล่าว่า ในช่วงแรกเงินมีจ�ากัด 
คณะกรรมการใช้วิธีประกาศให้สมาชิกยื่นกู้ 
จากนั้นน�าเงินมาเฉลี่ยคนละเท่าๆ กัน ปีแรก
ปล่อยเงินในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 
แล้วเก็บคืนในเดือนธันวาคมของปีถัดไป
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ประเศษ ตาจุมปาด�ารงค์ ตอบุญธง

ด้วยความท่ีท�ามาหลายปีจนเริ่มอยู่ตัว 
ผู้ใหญ่ประเศษเล่าว่า ทุกวนันีก้องทุนฯ ปล่อย
เงินกู้ทุกต้นเดือนมกราคม ให้ส่งคืนส้ินเดือน
ธันวาคม โดยมีเพดานเงินกู้ 30,000 บาท 
คดิดอกเบีย้ร้อยละ 6 ต่อปี และผู้กู้ทุกคนต้อง
มีสมาชิกร่วมค�้าประกัน 3 คน 

“เราไม่ให้กู ้มากกว่านี้ บางท่ีปล่อยถึง 
เจ็ดหมื่นหา้พันบาท แต่เรากระจายให้คนอื่น
ได้กู้ และป้องกันหนี้สูญ” พ่อด�ารงค์บอก เมื่อ
ได้ยินผมทวนตัวเลขเพดานกู้

ส�าหรับเงนิกู้ฉุกเฉิน พ่อด�ารงค์อธิบายว่า 
เป็นมติของท่ีประชุมใหญ่เม่ือไมก่ี่ปท่ีีผ่านมา 
ให ้คณะกรรมการน�าเ งินบัญชี  2 หรือ 
บัญชีเงินออมมาปล่อยกู้ฉุกเฉินให้แก่สมาชิก 
ด้วยต้องการสร้างดอกผล ในปีหนึ่งจะปลอ่ย
เงินกู้ฉกุเฉนิรายไตรมาส สมาชกิเลอืกได้ว่าจะ
ท�าสัญญา 3 เดือน หรือ 6 เดือน โดยคิด
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน

นอกจากนีย้งัมเีงิน LT อกีก้อน พ่อด�ารงค์
เล่าต่อ เป็นเงินท่ีคณะกรรมการชุดปัจจุบัน  
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10 คน ยื่นกู้กับธนาคารออมสิน เมื่อปี 2558 
สัญญา 4 ปี วงเงนิกู้ 880,000 บาท เพื่อ 
น�ามาเสริมสร้างทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 
โดยใหส้มาชิกยื่นความประสงค์ ท�าสัญญา
ระยะยาว 4 ปี คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน 
และต้องส่งดอกเบี้ยพร้อมเงินออมประกัน
ความเสี่ยงทุกเดือน ต่อมาในปี 2559 คณะ- 
กรรมการท�าสัญญากู้เพิม่อกี 620,000 บาท 
ระยะเวลา 4 ปีเช่นกัน

“เงินออมในท่ีนีค้อืเงินประกนัคุ้มครองหนี้ 
ถ้าวงเงินไม่เกินสามหม่ืนบาท เก็บสามร้อย
บาทต่อเดือน ถ้าวงเงินเกินสามหม่ืนบาท  
เกบ็ห้าร้อยบาทต่อเดอืน พอส่งเงินครบสัญญา
แล้ว เราก็จะคืนเงินออมประกันความเส่ียงนี้
ให้ทั้งหมด” พ่อด�ารงค์ขยายความ

ดังนั้น ก�าไรของกองทุนฯ จึงมาจาก 3 
ส่วน ส่วนแรกคือก�าไรจากกองทุนเงินล้าน ซึ่ง
ผู้ใหญ่ประเศษแจกแจงให้ฟังว่า แบ่งสมทบ
เข้ากองทุนร้อยละ 10 พัฒนาศึกษาอาชีพ 
ร้อยละ 10 สวัสดิการและสาธารณประโยชน์
ร้อยละ 10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการร้อยละ 
30 เงินอืน่ๆ ร้อยละ 10 เงินประกนัความเส่ียง

ร้อยละ 10 และเก็บไว้จัดซื้อท่ีดินและสร้าง
ส�านักงานร้อยละ 20 

ถัดมาคือก�าไรจากการปล่อยกู้เงินออม 
หรือดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน โดยแบ่งเป็นปันผล
ให้เจ้าของเงนิออมร้อยละ 6 ตอบแทนคณะ- 
กรรมการ และสาธารณประโยชน์

สุดท้ายคือก�าไรจากเงิน LT ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ จ่ายดอกเบี้ย
ธนาคารออมสิน และอื่นๆ ตามท่ีท่ีประชุม 
เห็นสมควร

“เงินก�าไรส่วนใหญ่ เราน�ามาพฒันาหมู่บ้าน 
มอบให้วัด ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี หรือมี 
ส่ิงใดขาดเหลอืกม็าว่ากนั” ผู้ใหญ่ประเศษกล่าว

“แล้วเรือ่งท่ีท�าการใหม่ล่ะครบั” ผมถามข้ึน
“อันนั้นเป็นแผนท่ีเราตั้งใจไว้ เพราะ

นอกจากกองทุนหมู่บ้าน เรายงัมกีลุ่มออมทรพัย์
เพือ่การผลติ กลุ่มทุนอืน่ๆ ด้วย ไม่แน่ว่าอาจจะ
ไปรวมกันท่ีเดียว เพราะส่วนใหญ่คนท�างาน 
ก็ซ�้าหน้า” พ่อด�ารงค์ตอบ

ส่วนตอนนี้ก็เก็บหอมรอมริบ รอจังหวะ
และโอกาสขยับขยายต่อ...
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กลุ่มยุ้งฉางข้าวกลุ่มยุ้งฉางข้าว

นิพนธ์ นาพิกุล
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ล้อหมุนอีกครั้ง คราวนี้ผมเดินทางมาท่ี
บ้านแม่ค�าหนองบัว หมู่ท่ี 2 เพราะมีนัดกับ  
2 กลุ่มของบ้านนี้ 

ทุกคนมารออยู ่ท่ีศาลาอเนกประสงค์  
ต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อทีมมาทั้ง 2 กลุ่ม ทั้ง
กลุ่มยุ้งฉางข้าว และกลุ่มกองทุนประปาหมู่บ้าน

นพินธ์ นาพกุิล ผู้ใหญ่บ้านแม่ค�าหนองบวั 
และประธานกลุ่มยุ้งฉางข้าว ออกมาต้อนรับ
ผม พร้อมกับพ่ีๆ คณะท�างาน เส้ือทีมของ
กลุ่มยุ้งฉางข้าวเป็นเสื้อเชิ้ตสีน�้าเงนิ ลวดลาย
ต้นไผ่สีอ่อนกว่าสีพืน้ ผมนัง่ลง ดืม่น�า้ท่ีทีมงาน
น�ามาเลี้ยง แล้วจึงเริ่มต้นพูดคุยกัน

บ้านแมค่�าหนองบัวมี 192 ครัวเรือน 
ประชากร 660 คน ผู้ใหญ่นิพนธ์บอก โดย
กลุ่มยุ้งฉางข้าวนั้นก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2537 
สมัยของผู้ใหญ่บ้านคนก่อน เนื่องจากเมื่อถึง
เดอืนกนัยายน ชาวบ้านซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวนา
มักขาดข้าวกิน หรือบางปีอาจเจอปัญหา 
น�้าท่วม เลยก่อตั้งกลุ่มนี้เพื่อช่วยเหลือกัน

ผู้ใหญ่นิพนธ์เล่าว่า ทุกหลังคาเรือนใน
บ้านแม่ค�าหนองบัวเป็นสมาชิกกลุ่ม หลังจาก
แต่ละบ้านน�าข้าวใหม่ไปท�าบุญท่ีวัดแล้ว จะ
น�าข้าวเปลอืกจ�านวน 2 ถงั หรอื 20 กิโลกรมั 
มาบริจาคให้กลุ่มยุ้งฉางข้าว เพื่อให้คณะ- 

กรรมการน�าไปเก็บไว้ในฉาง พอถึงเดือน
กนัยายนจงึน�าข้าวมาปล่อยยมื โดยให้สมาชกิ
แสดงความจ�านงต่อคณะกรรมการ 

“ต ้องดูว ่ามีคนจะกู ้ยืมกี่คน แล้วเอา 
ถัวเฉลี่ยกับข้าวที่มี” ผู้ใหญ่นิพนธ์กล่าว

ทั้งนี้ สมาชิกที่ยืมข้าวไป ต้องน�าข้าวต้น
พร้อมดอกเบีย้มาส่งคนืในเดอืนมกราคม หลงั
ท�าบญุข้าวใหม่ โดยคดิอตัราค่ายมืแบบง่ายๆ 
คือยืมไป 100 กิโลกรัม ส่งคืน 120 กิโลกรัม 

ปไีหนยืมข้าวจนหมดก็เป็นอันเสร็จส้ิน
ภารกิจ แต่ปีไหนคนยมืข้าวน้อย คณะกรรมการ
ต้องขายขา้วท่ีเหลือออกไป แล้วน�าเงินเข้า
บัญชีไว้ ก่อนน�าไปซื้อข้าวจากสมาชิกมา 
เติมยุ้งฉาง อย่างเดือนกันยายนท่ีเพิ่งผ่านไป 
พวกเขามีข้าวเหลือคายุ ้งฉางอยู ่ประมาณ 
1,000 กิโลกรัม

“ข้าวท่ีเราซื้อเติม เราซื้อกับชาวนาท่ี 
เกี่ยวมือ ไม่ซื้อแปลงที่รถเกี่ยว เพราะไม่แห้ง 
และมีดินติดปนมา” ผู้ใหญ่นิพนธ์เสริม

ระยะเวลาผ่านมากว่า 20 ปี พวกเขา 
มีข้าวในยุ้งฉางปีละเกือบ 4,000 กิโลกรัม  
มผีลก�าไรท่ีงอกเงยขึน้มา ผู้ใหญ่นพินธ์บอกว่า 
ก�าไรท้ังหมดเกบ็ไว้ใช้ในกิจสาธารณประโยชน์
ของหมู่บ้านต่อไป...
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กองทุนประปาหมู่บ้าน

(สองจากซ้าย) วิรัตน์ ลาดคม และไพฑูรย์ จินดาหลวง
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ผมยงัอยู่กบัผู้ใหญ่นพินธ์ ซึง่เป็นประธาน
กองทุนประปาหมู่บ้านด้วย ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี 
เพราะสวมหมวกหลายใบเหลือเกิน ผู้ใหญ่
นพินธ์แนะน�าให้ผมรู้จกั ไพฑรูย์ จนิดาหลวง 
รองประธานกองทุนฯ และวิรัตน์ ลาดคม  
ผู้ดูแลระบบประปา 

เส้ือทีมของกองทุนประปาหมู่บ้านเป็น
เส้ือเชิ้ตสีฟ้า มีลวดลายรูปช้างตัวเล็กสีขาว 
สลับกับรูปวงกลม ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรูปโลก
หรอืเปล่า เพราะลายเลก็เรยีงกนัถีที่เดยีว และ
ท่ีกระเป๋าเส้ือยังปักเป็นตัวอักษรว่ากองทุน
ประปาหมู่บ้าน

พี่ไพฑูรย์พูดถึงความเป็นมาของประปา
หมู่บ้านแม่ค�าหนองบัวว่า กรมอนามัยเข้ามา
ด�าเนินการให้ในราวปี 2540 เป็นระบบ
ประปาบาดาลสูบขึน้หอสูง เดนิท่อพวีซีฝัีงดนิ
จ่ายไปตามบ้านเรือน สว่นไหนท่ีฝังไม่ได ้
จึงเดินลอย

“ตัวแบบเป ็นของกรมทรัพยากรน�้ า 
จ�าหน่ายให้บา้นแม่ค�าหนองบัว แล้วก็บ้าน 
แม่ค�าเกษตร หมู่ท่ีหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นยังไม่มี
ประปาใช้” พี่ไพฑูรย์บอก

เมือ่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ ทางกรมอนามยั
มอบระบบประปาให้หมู่บ้านดูแล พวกเขา 
จึงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 12 คน  
ไปเรียนรู ้การดูแลระบบประปา การท�า 
ความสะอาด และการบ�ารุงรักษา ท้ังหมด 
เป็นหน้าที่ของพี่วริัตน์มานานแล้ว

พี่วิรัตน์เล่าว่า เขาท�าความสะอาดทราย
ในถงักรองวนัเว้นวัน และดแูลความเรยีบร้อย
ของท่อส่ง หากมส่ีวนใดช�ารดุ ต้องรบีด�าเนนิการ
ซ่อมแซมทันที 

ที่นี่คิดค่าใช้น�้าหน่วยละ 6 บาท โดยทุก
วันที่ 28 ของแต่ละเดือน หัวหน้าหมวดทั้ง 6 

หมวดของบ้านแม่ค�าหนองบวัต้องจดมเิตอร์น�า้ 
พร้อมท้ังค�านวณค่าน�า้ และด�าเนนิการเกบ็เงิน
ให้เสร็จก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

“กรณีท่ีบ้านไหนใช้น�้าไม่ถึงสิบหน่วย  
เราจะเก็บค่ารักษามาตรเพิ่มสิบบาท แล้วเรา
ใหโ้รงเรียนบ้านแม่ค�าธรรมาประชาสรรค์ใช้
น�้าประปาฟรี ตั้งแต่ปี 2552 โดยให้โรงเรียน
จัดการวางท่อมาเองด้วย” พี่วริัตน์เสริม

เงนิที่เก็บมาได้นั้น ร้อยละ 10 แบ่งเป็น
ค่าตอบแทนให้หัวหน้าหมวด ส่วนท่ีเหลือน�า
เข้าบญัชกีองทุนประปาหมู่บ้านแม่ค�าหนองบวั 
เพื่อซื้ออุปกรณ์มาซ่อมแซม รวมถึงมอบเป็น
สาธารณประโยชน์ให้หมู่บ้าน

“สาธารณประโยชน์นี่ส่วนใหญ่ท�าอะไร
ครับ” ผมถามต่อ

“ปีไหนหนาวจัด เราก็น�าเงินส่วนนี้ไปซื้อ
ผ้านวมมอบให้ผู้ท่ีขาดแคลนในบ้าน ซ่อมแซม
ศาลาอเนกประสงค์ และอื่นๆ ตามที่หมู่บ้าน 
เรียกร้องมา” ผู้ใหญ่นิพนธ์ช่วยตอบ

นอกจากนี้ พี่ไพฑูรย์บอกอีกว่า คณะ-
กรรมการกองทุนประปาหมู่บ้านน�าเงินมา
ปล่อยให้ชาวบ้านกู ้ยืมไปลงทุนดว้ย โดย
ปล่อยกันทุกต้นเดือนกุมภาพันธ์ สัญญา 1 ปี 
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 6 ตอ่ปี แล้วยังมีเงิน 
ส่วนหนึ่งส�าหรับให้ชาวบ้านยืมกรณีฉุกเฉิน 
เช่น ญาติพี่น้องเจ็บป่วย ขาดแคลนค่ารถไป
ธุระส�าคัญ ซึ่งสามารถมาบอกกล่าวกันได้  
ไม่คิดดอกเบี้ย

ผู ้ใหญ่นิพนธ์ชวนผมเดินไปยังสถานท่ี
ผลิตน�้าประปาของหมู่บ้าน ผมตามไป คิดว่า
คงถ่ายรูปพวกเขาท่ีนั่นเลย ระหว่างทาง  
พีช่ายคนหนึง่ขีซ่าเล้งบรรทุกป้ายชือ่ท�าจากไม้
ผา่นเราไป ผู้ใหญ่นิพนธ์กล่าวพร้อมรอยยิ้ม
ว่า เอาไปเป็นฉากหลัง...
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คนป่ำสัก
ไม่ทอดทิ้งกัน
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น่าเสียดายว่า ผู้ท่ีเป็นหัวเรีย่วหัวแรงของ
เรื่องนี้อย่าง ล�าจวน จันโทสุทธิ รองนายก
องคก์ารบริหารส่วนต�าบลป่าสัก เดินทางไป
ประชุมท่ีกรุงเทพฯ แต่ผมก็พอทราบได้จาก
คนรอบข้าง ถงึความเสียสละและความมุ่งม่ัน
ตั้งใจท�าเพื่อผู้คนที่นี่ของรองล�าจวน 

ผมเดนิทางกลบัมาท่ีโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
สุขภาพต�าบลบ้านแม่ค�าอีกครั้ง เบญจวรรณ 
อินต๊ะวิไล แพทย์แผนไทย และณัฐกาล 
มาลัย นักวิชาการสาธารณสุข มาให้การ
ต้อนรับเช่นเคย วันนี้พี่บุษบงไม่ได้อยู่ด้วย 

โซฟาในห้องรับรองยังคงนุ ่มเหมือน 

เมื่อวาน แอร์ก็เย็นเช่นเดิม พี่ทิพย์บอกว่า  
เพิ่งทราบก�าหนดการของรองล�าจวนว่า 
กลบัมาไม่ทันช่วงท่ีผมอยู่ เลยให้น้องๆ ทีมงาน
ช่วยให้ข้อมูลแทน 

คนป่าสักไม่ทอดท้ิงกนั เป็นกลุ่มจติอาสา 
เบญจวรรณเริ่มย้อนความ โดยรองล�าจวน
เป็นอาสาสมัครดูแลผู้พิการ หรือ อพมก.อยู่
ก่อนแล้ว จึงมีประสบการณ์และความเข้าใจ 
ท้ังยังอยากส่งต่อความรู ้สึกดีๆ ตลอดจน 
แรงบันดาลใจ

“ตัวตั้งตัวตีอย่างรองล�าจวนริเริ่มชวน
พวกเรา พยาบาลวชิาชพี นกัวิชาการสาธารณสุข 

คนป่าสักไม่ทอดทิ้งกัน
ล�าจวน จันโทสุทธิ
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อสม. ผู้สูงอายุ เยาวชน ใครก็ตามท่ีสนใจ  
ไปเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  
ผู้สูงอายุท่ีไม่มีคนดูแล ไปให้ก�าลังใจท่ีบ้าน” 
เบญจวรรณเล่า

เริ่มต้นจากโซนรับผิดชอบของ รพ.สต.
บ้านแม่ค�าท้ัง 4 หมู่บ้าน คอืบ้านแม่ค�า หมู่ท่ี 1 
บ้านแมค่�าหนองบัว หมู่ท่ี 2 บา้นสันมะเค็ด 
หมู่ท่ี 9 และบ้านแม่ค�าใต้ หมู่ท่ี 11 โดยออกเยีย่ม 
สัปดาห์ละ 2-3 วัน ในช่วงเวลาหลังเลกิงาน

“รองล�าจวนจะนดัผ่านไลน์กลุ่ม ‘คนป่าสัก
ไม่ทอดท้ิงกัน’ ว่าวันนี้จะลงไปท่ีบ้านไหน  
ใครวา่งก็มารวมกัน มีของติดไม้ติดมือไป  
รวมถึงข้าวสุก กับข้าว เมื่อไปแล้ว เราจะไป
ช่วยท�าความสะอาดบ้าน อาบน�า้ ตดัผม ป้อน
ข้าวเยน็ กินข้าวด้วยกนั ดแูลกรณมีแีผลกดทับ” 
เบญจวรรณอธิบาย

ส�าหรบับางรายท่ีมีปัญหาเรือ่งท่ีอยู่อาศยั 
กลุ ่มคนป่าสักไม่ทอดท้ิงกันได้ประสานขอ 
งบประมาณจากหลายท่ีหลายทาง เพื่อมา 
สร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ นับจนถึง
วันนี้ พวกเขาสร้างบ้านไปแล้ว 8 หลัง 

เฉพาะโซน 4 หมู่บ้าน กลุ่มคนป่าสัก 

ไม่ทอดท้ิงกนัดแูลเพือ่น 59 คน แต่เบญจวรรณ
บอกว่า รองล�าจวนยงัขยายกิจกรรมออกไปยงั
อีก 9 หมู่บ้านที่เหลือ หลายครั้งที่มีเวลาว่าง 
พวกเธอจะตามรองออกไปเยีย่มข้ามเขตด้วย

นอกจากนี ้กลุ่มยงัจดัตัง้กองทุนช่วยเหลอื
คนพิการและผู้ยากไร้ต�าบลป่าสัก โดย อสม.
จาก 4 หมู่บ้านนี้ ทั้งหมด 55 คน เสียสละ
ทรพัย์คนละ 10 บาทต่อเดอืน ขณะท่ีประธาน 
อสม.เสีย 20 บาท รวมถึงรับบริจาคจาก 
ผูมี้จิตศรัทธาภายในชุมชน จนตอนนี้มีเงิน 
กองทุนฯ อยู่มากกว่า 10,000 บาท ซึ่งจะใช้
ช่วยเหลือดูแลคนป่าสักต่อไป

เบญจวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกวันนี้ 
ทุกคนท�าด้วยใจอาสา แม้กระทั่งชื่อกลุ่มก็ยัง
ไม่ได้เป็นทางการ แตใ่นอนาคตอันใกล้จะตั้ง
กลุ่มองค์กรท่ีชัดเจนขึ้น เก็บรายชื่อทุกคนไว้ 
และอาจท�าเส้ือทีมเพือ่เป็นน�า้ใจให้แก่กนัด้วย 

“เสียดายท่ีไม่ได้เจอรองเนอะ” เบญจวรรณ
ทิ้งท้าย

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เราลากันเป็นค�ารบ
ที่ 2 ในรอบ 2 วัน จากนั้นผมจึงออกเดินทาง
ไปยังจุดหมายสุดท้ายของวันนี้...

(สองจากซ้าย) เบญจวรรณ อินต๊ะวิไล และณัฐกาล มาลัย
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กลุ่มเยาวชนอาสา

จุดหมายวกกลับมาท่ีวัดปางหมอปวง  
หมู่ท่ี 6 ด้วยความท่ีเป็นหมู่บ้านใหญ่ท่ีสุด 
ของต�าบลป่าสัก บ้านนี้เลยเหมือนแหล่งรวม
ทรัพยากรบุคคล 

ตอนท่ีไปถงึ ท้ัง บีม-สพุรรณกิา ภิระบรรณ์ 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนต�าบลป่าสัก 
ขวัญ-ขวัญเรือน อินต๊ะเนตร รองประธาน
สภาเด็ก และ แป้ง-ชนิกานดา ศิริประโชติ 
เลขานุการสภาเด็ก มานั่งรอกันอยู่แล้ว

ผมเข้าใจว่าสภาเดก็และเยาวชนจัดตัง้ขึน้
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมายัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายท่ีตั้งขึ้น  
มีรายนามสมาชิก แต่ขาดกิจกรรม ต่างจากที่
ต�าบลป่าสัก แกนน�าเยาวชนเหล่านีร้วมกลุ่มกนั
ท�าประโยชน์ให้แก่ชุมชน

บีมเล่าให้ผมฟังว่า ในต�าบลป่าสักมีกลุ่ม
จิตอาสา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตานต้อด หรือกลุ่ม

คนป่าสักไม่ทอดท้ิงกัน เกิดจากการรวมตัว
ของท้ังผู้น�าท้องถิ่น ผู้น�าท้องท่ี อสม. อผส.  
ผู้สูงอายุ ที่พากันไปเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดบ้านติดเตียง และผู้ยากไร้ 

“พวกเราท่ีมีเวลาวา่ง ก็ไปเข้าร่วมด้วย” 
บีมบอก

สมาชิกกลุ ่มเยาวชนอาสามีตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลาไปเยี่ยมบา้น พวกเขาจะช่วยกันท�า 
ความสะอาดบ้าน อาบน�้าให้คนป่วย ตัดเล็บ 
ตดัผม โดยมเีจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
สุขภาพต�าบลคอยสอนว่าต้องท�าอย่างไร

ผมนึกถึงค�าพูดของเจ้าหนา้ท่ี รพ.สต. 
บ้านแม่ค�าท่ีว่า ข้อดีของการมีเยาวชนอาสา
ไปด้วย คอืสามารถถ่ายทอดความรู้ให้พวกเขา
น�าไปใช้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของตัวเอง
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นอกจากร่วมออกเยี่ยมกับกลุ่มจิตอาสา
ตา่งๆ แล้ว พวกเธอยังเป็นอาสากู้ภัย ช่วย
รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล รวมถึงช่วย
งานวัด งานบุญในหมู่บ้าน

ขวัญเสริมว่า ตอนนี้สภาเด็กและเยาวชน
เพิ่งเริ่มงานอย่างจริงจัง มีประชุมครั้งแรก 
ไปแล้ว และจะมปีระชมุประจ�าเดอืน เพือ่สร้าง
ความต่อเนื่องของกิจกรรมด้วย ผมฟังแล้ว 
คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี ในการเชื่อมตัวเอง 
เข้ากับชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่

หลังลาจากน้องๆ วันนี้ยังมีเวลาเหลือ  
พีทิ่พย์และปอยเลก็จงึพาผมเข้าไปเท่ียวในตวั
อ�าเภอเชยีงแสน เริม่จากแวะสักการะพระธาตุ
จอมกิตติ องค์พระธาตุท่ีได้รับความเสียหาย
จากแผ่นดินไหวครั้งก่อน จนท�าให้ฐานเอียง

จากนั้นเราเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุ
ผาเงา ที่นี่น่าจะเป็นจุดหมายที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของอ�าเภอเชยีงแสน ช่วงนีเ้ริม่มคีนมานุ่งขาว
ห่มขาวกนัแล้ว ตวัพระธาตอุยู่สูง มองเห็นโค้ง
น�้าของแม่น�้าโขง หลังอยู่ซึมซับบรรยากาศ 
กันพักหนึ่ง เรารีบไปท่ีสามเหลี่ยมทองค�า  
แสงใกล้หมดแล้ว แต่ยังทันชมทิวทัศน์ของ
แม่น�้าโขง ซึ่งพาดผ่านไทย ลาว กระท่ังมา
บรรจบกบัแม่น�า้รวก ซึง่พาดผ่านพม่า อนัเป็น
ที่มาของชื่อสามเหลี่ยมทองค�า

ก่อนกลบัท่ีพกั พีทิ่พย์และปอยเล็กพาผม
มานัง่กินข้าวเยน็รมิแม่น�า้โขง มีร้านรวงหลาย
ร้าน ตัง้โต๊ะพบัแล้วปเูส่ือ พีทิ่พย์เลอืกร้านหนึง่
ท่ีได้รับการบอกต่อ เราส่ังอาหาร แล้วให้
ทิวทัศน์กับลมเย็นๆ จัดการส่วนที่เหลือ...

(จากซ้าย) ขวัญ-ขวัญเรอืน อนิต๊ะเนตร, แป้ง-ชนกิานดา ศริปิระโชต ิและบีม-สพุรรณกิา ภิระบรรณ์
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กองทุนตักบาตรตานต้อด

เช้าวนันี ้ท้ังพ่ีทิพย์ ปอยเลก็ และปอยใหญ่ 
เดนิทางไปธุระท่ีจงัหวดัเชยีงใหม่ เสก-ถรินยั 
ไชยทา จึงเป็นคนมารับผมท่ีบ้าน ผมขน
กระเป๋าไปไว้ท่ีส�านกังาน อบต.ป่าสัก แล้วตาม
ไปสมทบกับ เลขาเจ-ขวัญชัย โกเสนตอ 
กวาง-สุดารัตน์ วงค์ลังกา และขวัญ- 
ขวัญเรอืน อนิต๊ะเนตร ซึง่รออยู่ท่ีวดัป่าสักน้อย 
ตรงซุ ้มพญานาคท่ีผมเห็นก่อนจะเลี้ยวเข้า 
อบต.ป่าสักนัน่แหละ ผ่านไปผ่านมา 2 วันแล้ว 
วันนี้ได้แวะสักที 

เลขาเจรออยู่ท่ีห้องท�างานของ พระครู
พิศาลธรรมาทร เจ้าอาวาสวัดป่าสักน้อย 
และเป็นเจ้าคณะต�าบลป่าสัก ท่านเข้ามาแล้ว
หยบิขวดน�า้ดืม่ส่งให้ผม และทุกคนท่ีมาด้วยกนั 
ก่อนนั่งลงที่โต๊ะท�างาน 

พระครูพิศาลธรรมาทรเกิดและเติบโต 
ท่ีนี ่แต่ไปบวชเรยีนอยู่ต่างถิน่ ไม่ไกลบ้านเกิด
มากนัก ท่านเป็นเจ้าคณะต�าบลเวียงมาก่อน 
ต่อมาจึงขอย้ายกลับมาเป็นเจ้าคณะต�าบล 
ป่าสัก หลังจากเจ้าคณะต�าบลป่าสักรูปก่อน
มรณภาพไป 

กองทุนตักบาตรตานต้อด

พระครูพิศาลธรรมาทร
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ตานต้อดเป็นประเพณีของทางลา้นนา 
ท่ีสืบทอดกันมา พระครูกล่าว ตานคือทาน 
หรือการท�าทาน ต้อดคือทอด หรือวาง เมื่อ
แปลตรงตวั ตานต้อดกค็อืการท�าทานโดยวาง
สิ่งของไว้ให้ 

“พิธีกรรมตานต้อดนี้สมัยก่อนต้องส่ีทุ่ม
ห้าทุ่ม เอาของไปวางไว้หน้าบ้าน แล้วจดุประทัด
เรียกเจ้าบ้าน พวกเราท่ีไปตานต้อดกันก็ไป
แอบซุ่มอยู่มุมหนึ่ง ดูว่าถ้าเจ้าของบ้านตกใจ
มากเท่าไร ยิ่งไดบุ้ญมากเท่านั้น พอเจ้าของ
บ้านเปดิไฟ เราก็เฮโลกันเข้าไป แล้วยกของ
ขึน้บ้าน ไปพดูคยุให้ก�าลังใจ พระสงฆ์องค์เจ้า
ไปหลายรปู บางคนร้องไห้ดใีจท่ีพระไปหาเขา 
คอืเราปรบัจากเมือ่ก่อนท่ีไม่เปิดเผยตวั ไม่เข้า
บ้าน” พระครูพิศาลธรรมาทรเล่า

กอ่นพระครูมาเป็นเจ้าคณะต�าบลป่าสัก 
ประเพณีตานต้อดของถิ่นนี้สูญหายไประยะ
หนึ่ง เม่ือท่านได้ไปเห็นจากท่ีอื่นท่ียังท�าอยู่ 
รู้สึกว่าเป็นประเพณอีนัดงีาม จงึเริม่น�ากลับมา
ท�าใหม่ ด้วยพระสงฆ์มีของที่ได้รับบิณฑบาต
อยู่ท่ีวัด และจากการเดินบิณฑบาตในชุมชน 
ท�าให้พอจะทราบว่าบ้านไหนยากจน

พระครูพิศาลธรรมาทรท�าตานต ้อด 
เรื่อยมา กระทั่งปี 2557 ทาง อบต.ป่าสักมา
เข้าร่วมกบัวัด จงึเกิดการจดัตัง้คณะกรรมการ
ขึ้นมา 15 คน ประกอบด้วยตัวแทนพระสงฆ์
จากวัด 11 แห่งในต�าบลป่าสัก ส่วนอีก 4 คน 
เป็นฆราวาส หนึง่ในนัน้คอื ล�าจวน จนัโทสทุธิ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลป่าสัก

เดิม อบต.ป่าสักมีงบประมาณสนับสนุน
ด้วยส่วนหนึง่ เลขาเจช่วยเสรมิ แต่ถกูส�านกังาน

ตรวจเงินแผ่นดินท้วงติงเรื่องงบประมาณ
กิจกรรมตานต้อด หลงัหารอืกนัในการประชมุ 
4 ฝ่าย จงึปรบัมาขอให้พระสงฆ์ออกบณิฑบาต
เมือ่ของหมด แล้วมอบของให้เจ้าหน้าท่ีคดัแยก
และจัดเข้าชุด มีตั้งแต่ของกิน ไปจนถึงของใช้ 
เช่น หม้อหุงข้าว ผ้าห่ม ผ้าเชด็ตวั พดัลม และ
หลอดไฟ ส่วนหนึ่งน�าไปให้ผู้ยากไร้ในวันนั้น
เลย อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ท�าตานต้อดครั้งต่อไป 
โดยจุดรับบิณฑบาตจะเวียนกันไป อย่าง 
โซนป่าสักน้อย จัดท่ี อบต.ป่าสัก ส่วนโซน 
ปางหมอปวง จัดที่วัดปางหมอปวง

นอกจากข้าวของแลว้ ยังมีคนถวายซอง
ปัจจัยมาด้วย ทางคณะกรรมการจึงเก็บรวม
เป็นกองทุนตานต้อด เพื่อว่าในยามฉุกเฉิน 
หรือยามท่ีมีภัยพิบัติ  จะได ้ใช ้เ งินส ่วนนี้
บรรเทาความเดอืดร้อนเฉพาะหน้า ไม่ต้องรอ
ขอรับการสนับสนุนเพียงอย่างเดียว

ขณะท่ีฆราวาสอย่างรองล�าจวน เป็น 
ฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการเลือกผู้รับตานต้อด  
เดอืนหนึง่ไม่ต�า่กว่า 2 หลงัคาเรอืน หมนุเวียน
ไปตามหมู่บ้านต่างๆ อย่างเท่าเทียม โดยใช้
ข้อมลูจากหลายส่วนมาประกอบการพจิารณา 

“รองล�าจวนมีข้อมูลอยู่มาก อีกส่วนก ็
มาจาก รพ.สต.ทั้งสองแห่ง อสม. ผู้น�าท้องที่” 
เลขาเจบอก

“ไปแล้วได้ความสุขมาก อิ่มใจท่ีได้ท�า 
แถมอาตมาเองยังได้เห็นสัจธรรมของชีวิต
ด้วย ผ่านรอยยิ้ม น�้าตาแห่งความสุข อาตมา
อยากท�าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดลมหายใจ” 
พระครูพิศาลธรรมาทรทิ้งท้าย...
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ศูนย์ยุติธรรมต�าบลป่าสัก

ผมกลบัมาท่ีส�านกังาน อบต.ป่าสักอกีครัง้ 
นัง่แช่แอร์เยน็ๆ ในห้องส�านกัปลดั เพือ่พดูคยุ
เรือ่งศนูย์ยตุธิรรมต�าบลป่าสักเป็นการส่งท้าย 
โดยมี พลับพลึง วงศ์ธานี รองปลัด อบต. 
ป่าสัก เป็นคู่สนทนา

ศูนย์ยุติธรรมประจ�าต�าบลเป็นนโยบาย
ของกระทรวงยตุธิรรม เพือ่ให้ความช่วยเหลือ
ชาวบ้านในเบื้องต้น รวมถึงคอยคัดกรอง 
คดีความท่ีไม่ร้ายแรง หรือสามารถจัดการ 
กนัได้ ท�าให้ไม่ต้องเป็นคดคีวามขึน้โรงขึน้ศาล
กัน พี่พลับพลึงกล่าวว่า ตอนแรกน�าร่อง
อ�าเภอละ 1 ท้องถิ่น โดย อบต.ป่าสักเป็น
ตัวแทนของอ�าเภอเชียงแสน กระทั่งปี 2557 
จึงขยายไปทั่ว

คณะท�างานมีอยู่ด้วยกันเกือบ 10 คน 
แล ้วแต ่ว ่าทอ้งถิ่นมอบหมายให้ใครเป ็น 
ผู้รบัผดิชอบ แต่ต�าแหน่งท่ีคอยเคลือ่นงานคอื
เลขานุการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลัด รองปลัด 
นิติกร หรือใครก็ได้ท่ีอยู ่ในส�านักงานและ 
พอมีความรู้เรื่องกฎหมาย

ภารกิจหลักของศูนย์ยุติธรรมมี 5 อย่าง 
คือ 1) การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
ในชุมชน 2) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 3) การ
ไกลเ่กลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท 4) การ
เยียวยาและเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรม 
และ 5) การรบัผู้พ้นโทษหรอืผู้ถกูคมุประพฤติ
กลับสู่ชุมชน 

พลับพลงึ วงศ์ธานี
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“ของเราเด่นเรือ่งการไกล่เกลีย่ อย่างเช่น 
ข้อพิพาทเรื่องหมากัดคน คุยกับผู้ใหญ่บ้าน 
ไม่ได้ผล กม็าท่ีศนูย์ยตุธิรรม หน้าท่ีเราคอืการ
ให้ข้อมูลแก่ท้ังสองฝ่าย ถ้าคุยกันแล้วดีกัน  
มีทางจบลงได้ กล็งนามบนเอกสารยอมความ 
ถ่ายรปูเป็นหลกัฐานว่าท้ังสองฝ่ายพอใจ กจ็บ
ที่นี่ ถ้าไม่จบก็ต้องนัดมาใหม่ หรือกรณีขี้เป็ด
ที่เราเคยเจอ ชาวบ้านเลี้ยงเป็ดเยอะ แล้วส่ง
กลิ่นเหม็น เคลียร์หลายรอบไม่ลงตัว เราเลย
ใช้อ�านาจศนูย์ยตุธิรรม ตัง้คณะกรรมการลงไป
ช่วยตรวจสอบ ขอเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์อ�าเภอ 
สาธารณสุขอ�าเภอไปด ูจนเขายอมย้ายคอกเป็ด 
เพราะไม่ได้ขออนญุาตตัง้คอกเป็ดตัง้แต่แรก” 
พี่พลับพลึงเล่า

แม้บ้านของผู้ใหญ่บ้านจะเป็นด่านแรกของ 
การไกล่เกล่ีย พีพ่ลับพลงึเล่าต่อ แต่หลายครัง้
ผู ้ใหญ่บ้านก็หนักใจ เพราะความขัดแย้ง 
กรณีเดียวอาจน�าไปสู่การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
ศูนย์ยุติธรรมจึงเข้าไปท�าหน้าที่แทน

ส่วนกรณีท่ีเป็นเรื่องยุ่งยาก อย่างแบ่ง
มรดกไม่ลงตัว หรือถูกหลอกปลูกฟักทอง  
พี่พลับพลึงบอกว่า กรณีเหล่านี้ต้องใช้ทนาย 
เพราะเกินความสามารถ แต่ศูนย์ยุติธรรม
ต�าบลช่วยท�าเรื่องไปยังศูนย์ยุติธรรมจังหวัด
ได้ รวมถึงยินดีให้ค�าแนะน�า

“แต่ปีหนึง่ เรามเีคสไม่เยอะ สามถงึส่ีเรือ่ง
เท่านั้นแหละ ส่วนใหญ่ตกลงกันได้ในชุมชน
แล้ว” พี่พลับพลึงกล่าว
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เรียนรู้
Learning
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โรงเรียนชาวนาบ้านป่าสักน้อย
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จาก อบต.ปา่สัก ผมเดินทางต่อมายัง 
อีกฝั่งถนน เพื่อมาท่ีโรงเรียนชาวนาบ้าน 
ป่าสักน้อย ขึน้ชือ่ว่าโรงเรยีน คงเป็นแหล่งรวม
องค์ความรู้ส�าหรับเกษตรกร 

บรรยากาศของท่ีนี่เหมือนโรงเรียนอยู ่
ไม่น้อย แต่เป็นโรงเรียนท่ีมีห้องเรียนในร่ม
ห้องเดยีว และอกีสารพดัห้องเรยีนอยู่กลางแจ้ง 
ตามแต่ผู้สนใจ ผู้คนมากมายนั่งอยู่บริเวณ
ลานท่ีใช้เป็นห้องเรียน พวกเขาสวมเส้ือ
ม่อฮ่อมที่ชวนให้เข้าใจว่าเป็นชุดนักเรียน 

ท่ีนี่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ หากแต่เป็น
ของคนท�างานภาคประชาสังคมอย่าง ครแูดง-
สุกัญญา เจริญพร ประธานโรงเรียนชาวนา
บ้านป่าสักนอ้ย เธอจัดแจงตั้งโตะ๊เพื่อสาธิต
บางอย่างให้ผมดู 

ครแูดงย้อนความให้ฟังว่า ในราวปี 2543 
พื้นท่ีชุ่มน�้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย 
หรือทะเลสาบเชียงแสน ซึ่งมีแนวเขตอยู่ใน
ต�าบลป่าสัก และต�าบลโยนก ได้รบัการประกาศ
ให้เป็นพื้นท่ีชุม่น�้าท่ีมีความส�าคัญระหว่าง
ประเทศ ของอนสัุญญาว่าด้วยพืน้ท่ีชุ่มน�า้ หรอื

อนสัุญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention 
on Wetlands) ล�าดับที่ 1,101 ของโลก 

อนุสัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่าง
รัฐบาลในระดับสากล ที่ก�าหนดกรอบความ- 
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อร่วมอนุรักษ์ 
ยบัยัง้การสูญหายของพืน้ท่ีชุ่มน�า้ในโลก รวมท้ัง
จัดท�าแผนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการ 
ใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน�้าอย่างชาญฉลาด 

ครูแดงเป็นหนึ่งในอาสาสมัครช่วยดูแล 
ไม่ให้ชาวบ้านท�าลายส่ิงแวดล้อม แต่จากวิถี
การผลิตท่ีเป็นอยู ่ ครูแดงมองว่าเปน็การ
ท�าลายส่ิงแวดล้อม เลยคดิท�าโรงเรยีนชาวนา 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

“แนวคิดตั้งต้นคือการลดต้นทุนการผลิต 
ดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมไปด้วย ท�ายังไง
ให้ชาวบ้านมีเงินเหลือในกระเป๋า ทุกวันนี้ 
ชาวบ้านหนี้สินมาก ยิ่งท�ายิ่งจน ใช้ปุ๋ยเคมี  
ปีนีใ้ช้แค่นี ้ปีหน้าต้องใช้เพิม่ เป็นวงัวนหนีสิ้น 
ครอบครัวแตกแยก สุขภาพเสีย สิ่งแวดล้อม
ไม่ดี” ครูแดงอธิบายมูลเหตุจูงใจ

สิวลี ร้องค�า
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(แปดจากซ้าย) ครูแดง-สุกัญญา เจริญพร

ปรับสภาพน�้าเน่าเสีย
เมือ่ได้หัวเชือ้ตัง้ต้น กส็ามารถน�ามาขยาย 

โดยใชหั้วเชื้อ 5 ลิตร กากน�้าตาล 5 ลิตร  
น�้า 200 ลิตร หมัก 7 วัน แล้วเอาไปสาดลง
ในนา หรือบ่อปลาที่เน่าเสียได้ทันที

ครแูดงกล่าวต่อไปว่า หัวใจส�าคญัอกีอย่าง
คือฮอร์โมนไข่ ซึ่งใช้ไข่ไก่ 1 กิโลกรัม ทุบ 
ท้ังเปลือก ผสมกับน�้าตาลทราย 1 กิโลกรัม  
ยาคลูท์ 1 ขวด แป้งข้าวหมากบีล้ะเอยีดเล็กน้อย 
หมักใส่ถังไว้ 7 วัน อย่าปิดฝาแน่น คนทุกวัน
เช้าเย็น เสร็จแล้วน�ามาเจือจาง ใช้เลี้ยงพืช
และสัตว์ 

นอกจากนี้ยังมีน�้าหมักปรามโรค ท่ีใช้
น�้าส ้มสายชู หัวเชื้อจุลินทรียห์น ่อกล้วย  
กากน�้าตาล และเหล้าขาว ผสมกัน ทิ้งไว้ 24 
ชัว่โมงกใ็ช้ได้ โดยเจอืจางในอตัราส่วน 2 ช้อน 
ต่อน�้า 20 ลิตร

ตอนนัน้ครแูดงเริม่เปิดคอร์สเรยีนส�าหรบั
ชาวบ้าน เชิญชวนคนท่ีพร้อมปรับเปล่ียน 
อยากแก้ปัญหาหนี้สินของตัวเอง มาเริ่มต้น
วางรากฐานกันใหม่ ท�าเกษตรแบบห่างไกล
สารเคมี 

หนึ่งในเรื่องท่ีสอนคือการท�าจุลินทรีย์
หน่อกล้วย ครแูดงพดูพร้อมกบัให้ สวิลี ร้องค�า 
สาธติให้ผมดู เริ่มจากน�าหน่อกล้วยอะไรก็ได้
ท่ีสูงไม่เกิน 1 เมตร ท้ังหัว ดนิ เหง้า ใบ มาซอย 
สับ ต�าให้ละเอียด โดยใช้หน่อกล้วย 3 
กิโลกรัม ใส่ลงในถังรวมกับน�้า 4 ลิตร และ
น�้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม ครูแดงบอกว่า
สูตรท่ัวไปใช้กากน�้าตาล แต่ทดสอบดูแล้ว 
น�า้ตาลทรายแดงให้ผลดกีว่า จากนัน้ปิดฝาถงั
ไม่ต้องแน่นมาก ตัง้ไว้ในท่ีร่ม คนทุกวันเช้าเยน็
จนครบ 7 วัน แล้วกรองเอาน�้าออกมา น�าไป
เจือจางกับน�้า เพื่อบ�ารุงดิน บ�ารุงพืช หรือ 
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ท่ีกล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรู้
ท่ีสอนในโรงเรยีนชาวนาแห่งนี ้ผู้คนท่ีมารวมกนั
เปน็ท้ังศิษย์และเพื่อน ทุกวันนี้ครูแดงยังคง
เปดิคอร์สอยู่สม�่าเสมอ โดยช่วงท่ีเปดิสอน 
เป็นประจ�าคอืก่อนลงนาปี และนาปรงั เรยีนกนั
วันเสาร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

“เรียนท�าหัวเชื้อจุลินทรียท่ี์นี่ แล้วลง 
แปลงนาปฏบิตั ิห่อข้าวมากินกนัด้วย” ครแูดง
บอก

ไม่เพียงลดต้นทุนการผลิตเท่านั้น ที่นี่ยัง
สอนให้ลดต้นทนุชีวิต นักเรียนชาวนายดึหลกั
ของความพอเพียง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ 
และการพนัน 

อย่าง ชาลิสา หมื่นเร็ว เลขานุการของ
โรงเรียนชาวนา ซึ่งป่วยเป็นโรคพุ่มพวง เธอ
เล่าให้ฟังว่า เข้ามาเป็นนกัเรยีนของท่ีนี ่หลงัต้อง
ยุติจากการงานท่ีเคยท�าเพราะปัญหาสุขภาพ 
แล้วกลับมาช่วยพ่อแม่ท�าเกษตรท่ีบ้าน วันนี้

เธอน�าพืชผักมาด้วยหลายอย่าง 
“พีเ่น้นพชืสีม่วง ท้ังถัว่พมู่วง กระเจีย๊บม่วง 

ถัว่ฝักยาว พวกนีม้แีอนโทไซยานนิสูง ต่อต้าน
อนุมูลอิสระ ดีกับร่างกาย” ชาลิสากล่าว

ผมอดุหนนุข้าวและผกัมาส่วนหนึง่ อกีส่วน
เป็นการลดแลกแจกแถม ข้าวของท่ีนีม่อีอเดอร์ 
เข้ามามาก ครูแดงบอกว่า มีพ่อค้าอยากได้
เป็นพันตันต่อเดือน ท�าให้ไม่ไหว

“ท�าไมมีแต่แม่บ้านล่ะ” ผมถามหลังจาก
สังเกตมาพักหนึ่ง

“พ่อบ้านตายหมดแล้ว นี่ชมรมคนไร้คู่” 
เสียงใครคนหนึง่พดูขึน้ พาทุกคนหัวเราะร่วน

ผมเดินดูแปลงสาธิตด้านหลัง เดิมเคยมี
นาสาธติ แต่ความที่น�้าท่วมเลยปรับเป็นสวน
ผสมผสาน จะลงแปลงนาต้องไปอกีท่ี ผมมอง
ทุกคนท่ีมารวมตัวกัน รู ้สึกถึงความสุขท่ี 
ส่งผ่านรอยยิ้มและการแบ่งปัน บางทีชีวิต 
ก็ต้องการเพียงเท่านี้...

(ซ้าย) ชาลิสา หมื่นเร็ว
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โฮงเฮียนคนเฒ่า

ช่วงนี้โฮงเฮียนคนเฒ่าปดิภาคการศึกษา 
แต่วันนีเ้หล่านกัเรยีนมารวมตวัเฉพาะกิจ เพือ่
ให้ผมได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยน พวกเขา
ใช้อาคารศูนย์สุขภาวะของอ�าเภอเชียงแสน 
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสร้างไว้ 
เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู ่ท่ีบ ้านปางหมอปวง  
หมู่ท่ี 6 ผมพบนกัเรยีนท่ีมารวมกนัท�ากิจกรรม
งานประดษิฐ์ โดยม ีไชยบาล ขันใจ ผู้อ�านวยการ
โฮงเฮียนคนเฒ่า มาร่วมพูดคุย

“ก่อนหน้าท่ีจะมโีฮงเฮียนคนเฒ่า ตวัอาคาร
ศูนย์นี้นานทีจะมีคนใช้ ไม่มีคนดูแล พอเรา 
ท�าโฮงเฮียนคนเฒ่า เลยมาใช้ท่ีนี่ ตรงกับ
วัตถุประสงค์ด้วย” พ่อไชยบาลบอก

โฮงเฮียนคนเฒ่านี้เกิดจากแนวคิดของ
ประธานผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน ด้วยเห็นว่า
ชมุชนมผีู้สูงอายมุาก หลายคนต้องอยู่คนเดยีว 

อาจเหงาและเครียด จึงอยากตั้งโฮงเฮียน 
คนเฒ่าเพื่อให้ผู ้สูงอายุได้มารวมตัวกันท�า
กิจกรรม หลังจากน�าเรื่องนี้ไปหารือกับนายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลป่าสัก ก็ได้รับ 
การสนบัสนนุ โดยม ีอดลุย์ ลาพงิค์ นกัพฒันา
ชุมชน ช่วยวางหลักสูตรให้

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่ 
พระพุทธศาสนา การดูแลสุขภาพ และตาม
อัธยาศัย โดยแบ่งเป็น 2 เทอม เปิดเทอมต้น
เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน ปดิ 
ภาคเรียนเดือนตุลาคม และเปิดใหม่ต้นเดือน
พฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม 

“ทีแรกเราเน้นวิชาการ เรียนภาษาเหนือ 
ภาษาไทย แต่นักเรียนไม่ค่อยสนใจ จึงคิดว่า
เอาธรรมะ การดแูลสุขภาพเป็นวชิาหลกั และ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งส่วนใหญจ่ะเป็น
งานฝึกทักษะอาชีพ” พ่อไชยบาลเล่า

(หกจากขวา) ไชยบาล ขันใจ
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โฮงเฮียนคนเฒ่าเปดิการเรียนการสอน
ทุกวันพุธกลางเดือน และวันพุธสุดท้ายของ
เดือน โดยเปิดท�าการมา 1 ปีแล้ว มีนักเรียน
อยู่เกือบ 70 คน พ่อไชยบาลยังบอกอีกว่า  
ถึงจะชื่อโฮงเฮียนคนเฒ่า แต่ไม่ได้จ�ากัดอายุ
นักเรียน

ส�าหรับเวลาเรียน แบ่งเป็นภาคเช้าและ
ภาคบ่าย ช่วงเช้า 9.00-12.00 น. ของวันพุธ
แรก เรียนพระพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์ 
จากวัดปางหมอปวงมาสอน ส่วนพุธท่ีสอง 
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ โดยหมอจาก รพ.สต.
ป่าสัก และ รพ.สต.แม่ค�า ขณะท่ีช่วงบ่าย
เป็นการเรยีนรู้ตามอธัยาศยั ใครอยากประดษิฐ์ 
กมี็ครอูาสาจากศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านแม่ค�า
มาสอนให้ หรอืใครอยากละเล่น ร้องร�าท�าเพลง
กไ็ด้ และทุกครัง้ท่ีมาเรยีน ผู้สูงอายจุะห่อข้าว
มากินร่วมกัน

นอกจากนี้ยั งมี กิจกรรมให ้นักเรียน 
ห้ิวขยะมา พ่อไชยบาลเสรมิ โดยรวบรวมขยะ
ขาย และทอดผ้าป่าขยะในบางโอกาส เพือ่น�า
เงินมาบริหารจัดการ ส่วนของท่ีผู ้สูงอายุ
ประดิษฐ์กัน เช่น ตะกร้าจากเส้นพลาสติก 
กระเป๋าจากซองกาแฟ ดอกไม้ผ้าใยบัว และ
หมวกจากกล่องกระดาษ ท้ังหมดนี้จ�าหน่าย
เป็นรายได้ มีท้ังไปออกงาน และไปรวมขาย 
ที่ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดอยจ�าปี หมู่ที่ 7

หลังจากผ่านมา 1 ปี พ่อไชยบาลบอกว่า 
ตอนนี้โฮงเฮียนคนเฒ่ายังคงเปดิสอนไป
เรื่อยๆ ไม่มีการเลื่อนชั้น ถือว่าผู้สูงอายุมา
รวมตัวท�ากิจกรรม พูดคุยกัน ช่วยคลายเหงา
และคลายเครียด 

“คนแก่ชอบเล่าเรือ่ง ทบทวนความหลังกนั” 
พ่อไชยบาลกล่าว...
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ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ถาวร นันชา
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พ้ืนท่ีบ้านสันมะเค็ด หมู่ท่ี 9 เป็นท่ีตั้ง 
ของหนองบัวหลวง แหล่งน�้าชลประทาน แต่
ช่วงหลังโด่งดังในฐานะแหล่งท่องเท่ียวใน 
ฤดูร้อน ท่ีมีซุ้มแพให้บริการ พร้อมอาหาร 
และเรือลากไปยังจุดต่างๆ เป็นแหล่งรายได้
ของบ้านสันมะเคด็ เสียดายท่ีช่วงนีปิ้ดท�าการ 
ผมเห็นแพจอดนิ่งเรียงกันอยู่ขอบบ่อ

จดุหมายปลายทางของเราอยู่ฝ่ังตรงข้าม 
เป็นศูนย์การเรียนรู ้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง รถจอดเทียบถึงหน้าทางเข้า ผมลง
จากรถ พบว่ามีชาย 3 คนมารออยู่ก่อนแล้ว 
2 คนเป็นหนุ่มใหญ่ อีก 1 คนเป็นหนุ่มน้อย 
คนแรกคอื วงค์ สปุระการ รองนายกองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลป่าสัก อกีคนคอื ถาวร นนัชา 
เจ้าหน้าท่ีดแูลศนูย์ฯ และคนสุดท้ายเป็นหลาน
ของรองนายกฯ 

“ตรงนี้วิวดีมากเลยนะครับ” ผมพูดขึ้น
พ่อวงค์ยิ้มเห็นด้วย ก่อนบอกกับผมว่า 

ศูนย์ฯ แห่งนี้มีพ้ืนท่ีประมาณ 4 ไร่ เป็น 
ที่สาธารณะของต�าบล ไม่รวมหนองบัวหลวง 
ซึ่งกินพื้นที่กว่า 200 ไร่ 

พี่ถาวรเสริมต่อว่า ก่อนมาเป็นศูนย์ฯ นี้ 

เดมิมีศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร 
ซึ่งส�านักงานเกษตรอ�าเภอเชียงแสนจัดตั้งข้ึน 
ภายใต้ความร่วมมอืกบั อบต.ป่าสัก โดยตัง้อยู่
ท่ีโรงเรยีนบ้านหนองบวัสด แต่ตดิขัดเรือ่งการ
ใช้งบประมาณในพื้นที่นั้น ต่อมา อบต.ป่าสัก
จึงตัดสินใจย้ายมาตั้งที่นี่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ
เสร็จสรรพ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 

ศนูย์ฯ แห่งนีเ้ปิดให้ชาวบ้านท่ีสนใจใคร่รู้ 
หรอืมปัีญหาด้านอาชพี เข้ามาแสวงหาความรู้ 
แนวคิด ตลอดจนรูปแบบวิธีการท่ีดี เพื่อไป
ปรับใช้ พี่ถาวรบอกว่า ถ้าเป็นชาวบ้านต�าบล
ป่าสักแล้ว ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร สามารถ 
เข้ามาขอความรู้ได้เลย ส่วนถ้ามาเป็นหมู่คณะ
ใหญ่ ต่างท้องถิน่กนั ให้ท�าหนงัสือไปท่ีต้นสังกดั
อย่าง อบต.ป่าสักเสียก่อน โดยศูนย์ฯ เปดิ 
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาราชการ ส่วน
วันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีเจ้าหน้าท่ีสลับมา
เข้าเวร เพื่อดูแลสัตว์ภายในศูนย์ฯ

ท่ีนี่มีหลายเรื่องให้ได้เก็บเกี่ยวต่อยอด 
อย่างด้านหน้าศูนย์ฯ เป็นจุดสาธิตการเลี้ยง
ปลาในกระชัง มีปลาหลายชนิด ท้ังปลานิล 
ปลาทับทิม และปลายีส่ก ด้านข้างมคีอกหมหูลมุ 
โรงเล้ียงไก่พันธุ์พื้นเมือง โรงเรือนเลี้ยงกบ  
โรงเลี้ยงไส้เดือน และฐานท�าปุ๋ยหมัก



76 | ป่าสัก พวกเราไม่ทอดทิ้งกัน

วงค์ สุประการ และหลาน
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พีถ่าวรเล่าว่า ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเข้ามา
ขอความช่วยเหลอื เช่น เพลีย้ระบาดในนาข้าว 
ขณะท่ีบางส่วนมาขอความช่วยเหลือเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต

“ถ้าเพล้ียระบาด เราแนะน�าสมุนไพร 
ไล่แมลงจากวัตถุดิบท่ีมีอยู่ ให้มาเรียนรู้วิธี 
การท�าท่ีนี ่แล้วกลบัไปลองท�าท่ีบ้าน นอกจากนี้
ยังมีปุ ๋ยน�้าหมักชีวภาพจากสับปะรด หรือ
ฟักทอง วธีิท�าง่าย พชืสามกิโลกรมั กากน�า้ตาล
หนึง่กิโลกรมั หมกัท้ิงไว้ประมาณเจด็ถงึสิบวนั
ก็สามารถน�ามาเจือจางใช้รดพืชได้ ส่วนกาก
เอาไปท�าปุ๋ยหมักต่อได้อีก” พี่ถาวรอธิบาย

ถ้าพูดถึงพ้ืนฐานแล้ว พี่ถาวรบอกว่า 
เกษตรกรทุกคนต้องท�าจุลินทรีย์หน่อกล้วย 
โดยน�าหน่อกล้วยมาสับใส่กับกากน�้าตาล 
อัตราส่วน 3:1 ใช้เพื่อปรับปรุงดินให้ร่วนซุย 
หรือเอาไปใส่ตามร่องน�้า เพื่อปรับสภาพน�้า
ให้ดีขึ้น กากของหน่อกล้วยยังสามารถน�าไป
ท�าปุ๋ยต่อ โดยผสมกับเศษใบไม้ พืชอื่นๆ ใน
อตัราส่วนพชื 3 ขีวั้ว 1 กากน�า้ตาล 1 ปล่อยไว้
จนย่อยสลายดีจึงเอาไปใช้

ผมเดินตามพี่ถาวรมาเรื่อยๆ ตอนนี้ใกล้
หน้าหนาวแล้ว เขาวุน่อยู่กับการเพาะกล้า 
ผักสวนครัว ซึ่งกล้าพันธุ์เหล่านี้ ทีศู่นย์บริการ
ให้ชาวบ้านที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

“ถ้าชาวบ้านอยากเรยีนเรือ่งอะไร ถ้าเป็น
เรื่องที่ผมรู้ ปักช�า ตอนกิ่ง อันนี้มาได้เลย แต่
ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากนี้ ก็ลอง 
รวมกลุ่มท�าเรือ่งไปท่ี อบต.ป่าสัก เพือ่ประสาน
หาวทิยากรมาสอน สถานที่ก็ใช้ตรงนี้ ผมเอง
ก็ได้เรียนรู้ไปด้วย อย่างรองวงค์ก็มีความรู้
เรื่องเพาะเห็ด ให้เขาสอนได้” พี่ถาวรเล่า

“แล้วพวกผลผลิตในศูนย์ฯ นี้ล ่ะครับ  
ต้องขายไหม” ผมถามเพิ่ม

“ขายครับ ถ้าวันไหนเราจะจับปลาขาย  
ก็ส่งข่าวผ่านกลุ่มไลน์สี่ฝ่าย แล้วกระจายข่าว
กันต่อ ก็มารอซื้อกันได้ พวกผักนี่คนดูแล 
ก็ได้กินบ้าง ชาวบ้านแถบนี้บ้าง” พี่ถาวรตอบ

ห้องท�างานของพีถ่าวรไม่เหมอืนใครเลย 
วิวดีเสียด้วย ผมบอกไปตามนั้น ขณะท่ีเรา 
เดินตัดออกมายังถนน เป็นห้องท�างานท่ีมี
อะไรให้ท�าเยอะไปหมด อาจมีเบื่อหน่ายบ้าง
ในบางครั้ง แต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดา...
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หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ผมเดนิทางมาท่ีบ้านป่าแดด หมู่ท่ี 4 เพือ่
พบกับ สวัสดิ์ เครือสาร สมาชิกสภา อบต.
ป่าสัก ได้ยินตั้งแต่วันแรกว่าท่ีนี่เปน็หมู่บ้าน
สุขภาพดีวิถีไทย ผู ้คนปลูกผักกินเองทุก
หลังคาเรือน 

สวัสดิ์ เครือสาร และภรรยา
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พ่อสวัสดิ์อยู่กับภรรยา ท้ังสองออกมา
ให้การต้อนรับ ผมนั่งลงท่ีโต๊ะไม้หน้าบ้าน 
นอกจากเจ้าของบ้านแล้ว ยังเห็นเพื่อน 4 ขา
ท้ังหมาและแมวอยู่หลายตวั โดยเฉพาะเจ้าหมา
นั้นคึกคักต้อนรับแขกแปลกหน้าเต็มก�าลัง 

ผมรับน�้ามาดื่มดับกระหาย พ่อสวัสดิ ์
นัง่ลงตรงกนัข้าม ท่ีบ้านป่าแดดนีเ้ป็นหมู่บ้าน
ขนาดกลาง แบ่งออกเป็น 5 หมวด หรือ 
กลุ่มบ้าน มท้ัีงหมด 149 ครวัเรอืน ประชากร
ราว 460 คน 

การขับเคลื่อนระดับหมู่บ้านนี้ ตอ้งย้อน
กลบัไปช่วงปลายปี 2558 พ่อสวสัดิเ์ท้าความ 
ตอนนัน้ผู้ใหญ่บ้านประชมุประชาคมชาวบ้าน 
เพื่อขับเคลื่อนหมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
และอยากได้บ้านต้นแบบ จึงขอให้ทุกหมวด
ส่งบ้านต้นแบบหมวดละ 6 ครอบครวั รวมเป็น 
30 ครอบครัว จากนั้นพาไปศึกษาดูงานท่ี 
ศูนย์การเรียนรู้บ้านครึ่งใต้ ต�าบลครึ่ง อ�าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย บ้านเกิดของ 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) แล้ว 
กลับมาทดลองท�า

พ่อสวัสดิ์เล่าว่า บ้านต้นแบบต้องปลูก 
ผกัสวนครวัอย่างน้อย 12 ชนดิ ห้ามใช้สารเคมี 
รวมถึงท�าปุ ๋ยหมักใช้เอง และคัดแยกขยะ 

ในครัวเรือน จนในปี 2559 ได้ขยายจ�านวน
ครวัเรอืนเพ่ิมขึน้ ในปีเดยีวกนั บ้านป่าแดดยงั
เข้าประกวดหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย จัดโดย
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ 
ได้รับรางวัลที่ 1 ของจังหวัด

แม้ช่วงนี้ผักท่ีมีอยู่จะซึมไปบ้าง เพราะ 
ฝนตกต่อเนื่อง น�้าขัง จนผักตายบางส่วน  
แต่นี่ก็ใกล้หน้าหนาวแล้ว พ่อสวัสดิ์บอกว่า  
ถ้าผมมาในช่วงนั้น จะเห็นสีเขียวชัดเต็มตา
กว่านี้ เรียงรายอยู่รอบบ้าน

จุดเด่นอีกเรื่องของบ้านป่าแดด คือเป็น
หมู่บ้านเดยีวในต�าบลป่าสัก ท่ีท�าบญัชคีรวัเรอืน
ครบทุกหลังคาเรือน 

“เราเคยฟุ่มเฟือย ใช้เงินไม่สมดลุกบัรายได้ 
อยากท�าตวัให้พอด ีเลยบงัคบัตวัเองให้ท�าบญัชี
ครัวเรือน พบว่าช่วยได้มาก” พ่อสวัสดิ์กล่าว

ล่าสุดในปี 2560 หมู่บ้านป่าแดดเริ่ม
ด�าเนนิกิจกรรมลดขยะตัง้แต่ต้นทาง ตามรอย
บ้านดอยจ�าปี หมู ่ท่ี 7 โดยตอนนี้เริ่มท�า
ธนาคารขยะของหมูบ่้าน เปดิรับซื้อขยะกัน 
ทุกวันที่ 1 ที่ศาลากลางบ้าน 

ผมเดินดูรอบบ้าน ชีวิตท่ีนี่ เรียบง่าย 
ตามครรลอง ไม่ได้สับสนวุ่นวาย เหมอืนเมอืง
ที่ใครต่อใครกระโจนเข้าหา...
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กำรจัดกำร
ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural resource management
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ป่าชุมชนบ้านสันมะเค็ด

ผมเดินทางมาท่ีบ้านสันมะเค็ด หมู่ท่ี 9 
เพื่อมาพบ บุญเรียน โนพะเส้า สมาชิกสภา
เกษตรกรจงัหวดัเชยีงราย และอดตีผู้ใหญ่บ้าน
สันมะเค็ด ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส�าคัญในการ
รักษาป่าชุมชน

บ้านของพ่อบญุเรยีนอยู่รมิถนน ด้านหลงั
โอบล้อมด้วยทุ่งนาและภูเขา พ่อบุญเรียน 
บอกว่า จากตรงนี้สามารถมองเห็นผืนป่าได้ 
โดยต�าบลป่าสักมบ้ีานสันมะเคด็เพยีงหมู่บ้าน
เดยีวท่ีมีพืน้ท่ีตดิป่า นอกจากนัน้คอืบ้านสบรวก 
และบ้านจอมกิตติ ของต�าบลเวียง 

พ่อบุญเรียนย้อนความให้ฟังว่า ในช่วงปี 
2533 มีนายทุนจากกรงุเทพฯ มากว้านซือ้ท่ีดนิ
แถบนี้ และมีการบุกรุกป่าส่วนหนึ่ง จนในปี 
2535 พ่อบุญเรียนในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

เริ่มคุยกับลูกบ้านถึงการอนุรักษ์ป่า จากนั้น 
ทุกคนจึงช่วยกันส�ารวจพื้นที่ ก�าหนดแนวเขต
ในป่า และรื้อถอนหลักโฉนดที่นายทุนปักไว้

พ่อบุญเรียนเล่าต่อว่า คนบ้านสันมะเค็ด
ช่วยกันตั้งกฎกติกาใช้ภายในหมู่บ้าน และ
เสนอไปยังอ�าเภอเชียงแสน เพื่อให้ช่วยท�า
หนังสือแจ้งหมู่บ้านใกล้เคียง 

“เราออกกฎว่า ถ้าใครตัดไม้ไผ่ เราจับ
ปรับต้นละห้าร้อยบาท ถ้าเป็นไม้ใหญ่ ต้นละ
หนึ่งพันถึงสองพันบาท ถ้าผิดครั้งแรก เรา 
ตกัเตอืน แต่ครัง้ท่ีสองจะด�าเนนิการตามกตกิา
ที่วางไว้” พ่อบุญเรียนบอก

ขณะท่ีนายทุนก็พยายามเข้ามาต่อรอง 
กบัพ่อบญุเรยีน แต่ด้วยความมุ่งมัน่ตัง้ใจ เขา
เลือกที่จะปฏิเสธ
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“ถ้าผมขายป่า ผมรวยคนเดยีว แต่ชาวบ้าน
เขาไม่รวยด้วย ผมยอมจนดกีว่าท่ีจะขายป่ากิน” 
พ่อบุญเรียนกล่าว

หลงัจากการอนรุกัษ์เพยีง 3 ปี ป่าเริม่ฟ้ืน
กลบัคนืมา อาศยัชาวบ้านท่ีเข้าป่าช่วยสอดส่อง
ดแูล เพราะทุกคนถอืเป็นเจ้าของป่า ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน หากมีเหตุให้มาแจ้งที่ผู้ใหญ่บ้าน

ทุกวันนี้ ป่าชุมชนบ้านสันมะเค็ดยังคง
ความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าเบญจพรรณท่ีมี
ความหลากหลายทางชวีภาพ อดุมด้วยผลไม้ป่า 
สมุนไพร และพืชพันธุ์นานาชนิด ท่ีชาวบ้าน
สามารถเข้าไปเก็บกินได้ 

“มะม่วง กระท้อน มะไฟ สมุนไพรต่างๆ 
เราไม่หวง แต่หน่อไม้ซาง หน่อไม้บง อนันีส้งวน
ไว้ ถ้าเป็นพวกหน่อสามฤดู อันนี้เก็บกินได้” 

พ่อบุญเรียนแจกแจงให้ฟัง
นอกจากนี้ ทุกปีชาวบ้านจะมาช่วยกัน

แผ้วถางส่วนท่ีรก ท้ังยังมีพิธีกรรมเลี้ยงผีป่า 
ผขีนุเขาทุกวันท่ี 1 กมุภาพนัธ์ และมกีารบวชป่า
ตามวาระโอกาส เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์

พ่อบุญเรียนเสริมอีกว่า ช่วงหลังเริ่มท�า
ฝายชะลอน�้า ฝายแม้ว เพื่อเก็บความชุ่มชื้น 
ไว้ให้ป่า ชาวบ้านท่ีอยูใ่กล้ก็ได้ใช้ประโยชน์ 
ส่วนพืน้ท่ีป่าด้านหน้า ให้ผู้สูงอายปุลกูกล้วยไว้ 
เพือ่รกัษาความชุ่มชืน้ รวมถงึเป็นแหล่งอาหาร
ต่อไป และตอนนี้ก�าลังท�าเรื่องถึงกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อขอ
พันธุ์ไม้เศรษฐกิจมาปลูกในป่าแห่งนี้ด้วย

นี่เป็นเรื่องท่ีต้องช่วยกัน พ่อบุญเรียน 
ทิ้งท้าย...

บุญเรียน โนพะเส้า
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กลุ่มผู้ใช้น�้าฝาย

เราเดินทางต่อไปยังตอนบนของบ้าน 
ป่าสักน้อย หมู่ท่ี 13 เลาะล�าน�า้ข้ึนมาจนพบฝาย 
ผมเห็นป้ายคอนกรตีบอกชือ่ ‘ฝายน�า้ล้นแก้วลนู’ 
รถผ่านเข้ามาบนถนนแคบๆ ท่ีปลายทาง 
บานออกเหมอืนเกาะ ตรงประตฝูายมไีม้ใหญ่
ต้นหนึ่งตั้งเด่น ชายคนหนึ่งจอดมอเตอร์ไซค์
แล้วยืนอาศัยร่มเงา 

ผมเข้าไปใต้ร ่มไม้ กล่าวทักทายและ
ท�าความรู้จักกับ ประเสริฐ ภักดี อดีตผู้ใหญ่
บ้านป่าสักน้อย หมู่ท่ี 13 เขาย้อนความให้ฟัง
ว่า เมื่อก่อนตรงนี้เป็นฝายไม้ ระหว่างทางน�้า
มลี�าเหมอืงหลายสาย แบ่งน�า้ไปเล้ียงเกษตรกร
ทั่วถึงกัน 

“ตรงนี้แม่น�้าอะไรครับ” ผมถามขึ้น
“แม่น�า้ห่าง ชาวบ้านท่ีนีเ่รยีกน�า้เหมืองห่าง 

แยกมาจากแม่น�้าค�า มีคลองสาขาไหลไป
แม่น�้าจัน ตรงบ้านปางหมอปวง หมูท่ี่ 6”  

พ่อประเสริฐตอบผม
เสียงรถกระบะขับเข้ามาตามทาง ก่อน 

พุ ่งหัวเข ้าไปจอดท่ีมุมหนึ่ง พ่อประเสริฐ
แนะน�าให้ผมรู้จกักบัคนท่ีเพิง่ลงจากรถ เขาคอื 
ร.ต.นวัิฒน์ กันทะวิน ประธานกลุ่มผู้ใช้น�า้ฝาย 
หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า ก�านันเหมือง

“เดิมเป็นฝายชั่วคราวท้ังสองจุดเลย ซึ่ง
ช่วงหลังสู้กับพลังน�้าท่ีไหลมาไม่ไหว เราเลย
ยื่นหนังสือไปยังกรมทรัพยากรน�้า นานเป็น 
สิบปีก็ไม่ได้ท�า จนอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 
คนล่าสุดมาลงพื้นท่ีจริง แล้วเห็นว่าจ�าเป็น  
จึงอนุมัติโครงการให้” พ่อประเสริฐเล่าต่อ

เริ่มต้นจากการสร้างฝายทุ่งแพะในปี 
2558 อยู่ห่างจากฝายแก้วลูน 800 เมตร 
กระท่ังปีถัดมา จึงสร้างฝายแก้วลูนต่อ เป็น
ฝายคอนกรตี มปีระตนู�า้ 2 จุด มทีางบายพาส
น�้าออก 1 จุด เพื่อระบายน�้าลงในฤดูน�้าหลาก 

ประเสริฐ ภักดี ร.ต.นิวัฒน์ กันทะวิน
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ผันไปลงแม่น�้าจัน แม่น�้าค�า และแม่น�้าโขง 
ตามล�าดบั ตรงฝายแก้วลนูมีคลองไส้ไก่ 2 สาขา 

น�า้ท่ีไหลจากจดุนี ้มอียู่ 7 หมู่บ้านท่ีได้รบั
ประโยชน์ พวกเขาจึงตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าฝายข้ึน 
โดยมีประธานของคลองไส้ไก่ หรือกุ๋มเหมือง 
เป็นคนดแูล ในกลุ่มมีกุ๋มเหมืองท้ังหมด 18 คน 
ยงัไม่รวมก�านนัเหมอืง รองประธาน เลขานกุาร 
และเหรัญญิก 

“กุ๋มจะรู้ข้อมูลว่า คลองเส้นนี้ผ่านนาใคร 
มีกีไ่ร่ เพือ่ท่ีจะเกบ็เงินบ�ารงุไร่ละสิบบาทต่อปี 
เงินตรงนี้น�ามาซ่อมแซมล�าเหมืองหลัก ส่วน
คลองไส้ไก่ กุ๋มจะคอยดแูล มเีงินบรหิารจดัการ

ไว้ให้ส่วนหนึ่ง” ก�านันเหมืองอธบิาย
นี่ก็ใกล้เดือนพฤศจิกายนแล้ว ถึงฤด ู

เก็บเกี่ยว พ่อประเสริฐบอกว่า ช่วงนี้เตรียม
ปิดประตูหลัก ไม่ให้น�้าไหลเข้าคลองไส้ไก่ แต่
ให้น�้าทะลักออกทางบายพาสลงแม่น�้าจันไป 

“ช่วงแล้งน�า้จะแห้ง ชาวบ้านจะมาช่วยกนั
พัฒนาฝายปีละครั้ง” ก�านันเหมืองเสริม

ผมขอท้ังสองเดนิถ่ายรปูรอบๆ วิวทิวทัศน์
แถบนี้ถือว่าใช้ได้เลย แต่เห็นน�้ามากขนาดนี ้
ก็ใจหาย นี่ถ้าไม่ท�าฝายแก้วลูนขึ้น เชื่อว่าปีนี้
ชาวนาน่าจะสูญเสียข้าวกันเป็นแถว...
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เศรษฐกิจชุมชน
Economy
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กลุ่มกล้วยกวน

เหมือนผ่านไปผ่านมาหลายครั้งแล้ว  
ครานี้สบโอกาสจึงได้แวะมาท่ีกลุ่มกล้วยกวน
บ้านดอยจ�าปี หมู่ท่ี 7 ตวับ้านอยู่รมิถนนหลวง
ที่มุ่งหน้าเข้าสู่อ�าเภอเชียงแสน 

ผมพบเจ้าบ้าน ราพร ค�าภิระปาวงศ์  
ผู้เป็นประธานกลุ่มกล้วยกวน วันนี้มีคนมา
ท�างานไม่มากนัก ผมมองเข้าไปในโรงเรือน 
เห็นอยู่ข้างใน 2 คน คนหนึง่ก�าลังห่ันกล้วยกวน
ให้เป็นชิ้น อีกคนก�าลังบรรจุลงห่อ

แม่ราพรนั่งคุยกับผมข้างนอก บนโต๊ะ
ไม้ยาวมีน�้าอัญชันมาให้ดื่มดับกระหายด้วย 
กลุ่มกล้วยกวนนีต้ัง้ขึน้มาได้ 16 ปีแล้ว เมือ่ก่อน
ในหมู ่บ้านมีกล้วยน�้าว้ามาก แต่ขายไม่ดี 
เพราะคนไม่นิยมกินกัน ประกอบกับเวลานั้น
แม่ราพรเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านในต�าบล 
และได้รับเชิญไปประชุมที่อ�าเภอ 

“ทางพัฒนาชุมชนคุยเรื่องสินค้าโอทอป 

อยากให้บ้านเรารวมกลุ ่มท�าสินค้าข้ึนมา  
ทางนัน้บอกว่าจะช่วยสนบัสนนุ แม่เลยกลบัมา
ประชมุชาวบ้าน หารอืกนัว่าจะท�าอะไร พอดว่ีา
ทางส�านักงานเกษตรอ�าเภอเชียงแสนก็เรียก
ไปประชุม เขาว่าทางจีนรับซื้อกล้วยกวนอยู่” 
แม่ราพรเล่า

เมื่อทุกบ้านมีกล้วยน�้าว้า และได้รับการ
จดุประกายจากหน่วยงานภาครฐั กลุ่มแม่บ้าน
บ้านดอยจ�าปีจึงรวมตัวกัน ระดมหุ้นคนละ 
100 บาท มอียู่ด้วยกนั 7 คน แล้วเขียนโครงการ
ของบประมาณจากส�านักงานเกษตรอ�าเภอ
เชยีงแสน ซึง่ช่วยสนบัสนนุวัสดอุปุกรณ์มลูค่า 
20,000 บาท ท้ังยงัมวิีทยากรมาสอนการท�า
กล้วยกวนให้ แต่จนแล้วจนรอด กย็งัไม่ได้สูตร
ที่น่าพอใจ

พอดีแม่ราพรรู้จักกับคนในอ�าเภอเมือง 
จงัหวดัเชยีงราย เลยพากนัไปเรยีนรู้สูตรท่ีนัน่ 
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ได้ผลส�าเรจ็ระดบัหนึง่ แต่ยงัไม่ใช่สูตรสุดท้าย 
ต่อมาจึงท�าหนังสือไปขอเรียนกับวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

“เรารู้สึกว่า สูตรยังไม่ลงตัว แต่อาจารย์
ท่ีวิทยาลัยบอกว่า ท่ีเราท�ากันอยู่นี่ ดีกว่าท่ี 
เขาสอนเสียอีก” แม่ราพรบอก

เม่ือเป็นอย่างนัน้ พวกเธอจึงลองผดิลองถกู
จนได้สูตรของตวัเอง ส่วน อบต.ป่าสักสนบัสนนุ
เครื่องกวนมาให้ รองรับการผลิตเต็มรูปแบบ 
แมร่าพรเล่าต่อว่า พวกเธอยังคงได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เรื่อยมา ท้ัง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สหกรณ์การเกษตร
จังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงราย ท่ีเข้ามาสนบัสนนุกลุ่มในวาระต่างๆ 
ตัง้แต่องค์ความรู้ อปุกรณ์ ไปจนถงึบรรจภุณัฑ์

ทุกวันนี้กลุ่มกล้วยกวนมีสมาชิกมากถึง 
53 คน ท้ังหมดเป็นคนท่ีเข้ามาท�างานร่วมกบั

กลุ่ม ด้วยมีข้อตกลงว่า ทางกลุ่มจะไม่รับคน
ท่ีมาลงทุนเพยีงอย่างเดยีว นอกจากนี ้กลุ่มยงั
เปิดให้สมาชกิเพิ่มหุ้นทุกปี 

“ช่วงฤดูฝน เราต้องใช้เงินมาก เพราะ
กล้วยถูก นอกจากเงินหุ้นแล้ว เรายังเป็น
สมาชิกของกลุ่มการเงินภายในหมู่บ้าน เผื่อ
ได้กู้ยมืมาลงทุน แต่ก่อน อบต.ป่าสักกม็เีงินทุน
ให้กู้ยมื แต่เราคนืไปหมดแล้ว” แม่ราพรกล่าว

ส�าหรบัสมาชกิท่ีมาท�างาน แม่ราพรอธิบาย
ว่า กลุ่มคิดเป็นค่าแรงรายวันให้ เริ่มตั้งแต ่
ได้ค่าแรงวันละ 20 บาท จนถึงวันนี้ค่าแรง 
อยู่ท่ี 200 บาท ส่วนคนทอดได้ค่าแรงเพิม่อกี 
20 บาท เพราะต้องทนร้อน

“คนทอด” ผมย�้าค�า
แม่ราพรพยักหน้า ด้วยตอนนี้กลุ ่มมี

ผลิตภัณฑ์เพิม่เตมิข้ึนมา คอืกล้วยอบเนย และ
กล้วยกรอบเค็ม 

(กลาง) ราพร ค�าภิระปาวงศ์
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วัตถุดิบหลักอย่างกล้วยนั้น กลุ่มรับซื้อ
จากชาวบ้านท่ีต่างเอามาขายถึงท่ี ท้ังกล้วย
น�า้ว้า ส�าหรบัท�ากล้วยกวน กล้วยกรอบเคม็ และ
กล้วยหอมทองส�าหรับท�ากล้วยอบเนย โดย 
ที่นี่เปิดท�างานสัปดาห์ละ 3-4 วัน ขึ้นอยู่กับ
ออเดอร์ หรือจ�านวนวัตถุดิบ

“อย่างกล้วยกวน เราท�าครั้งละส่ีสิบ
กิโลกรมั ใช้กล้วยท่ีสุกงอมแล้ว ส่วนกล้วยกรอบ 
ถ้ามีกล้วยเข้ามา เราก็จะมาทอดเก็บไว้ก่อน 
แล้วค่อยมาเชือ่มถ้ามอีอเดอร์” แม่ราพรเสรมิ

ผมหยิบผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 อย่างมาดูใกล้ๆ 
เป็นถงุบรรจ ุ200 กรมั ถ้ากลุ่มไปออกงานเอง 
แม่ราพรบอกว่า ขาย 3 ถงุ 100 บาท คละกนัได้ 
แต่ถ้าลกูค้ามารบัไปขายต่อ จะขายส่งให้ถงุละ 
30 บาท นอกจากนี้ยังมีถุงใหญ่ บรรจุ 500 
กรัม ขายถุงละ 60 บาท ถ้าว่ากันเรื่อง 

ความคุ้มค่าแล้ว ถุงใหญ่ดูเป็นต่ออยู่มาก
ผมรบักล้วยกวนมาชมิด ูพีทิ่พย์โฆษณาว่า 

กล้วยกวนของที่นี่กินแล้วไม่ติดฟัน หวาน มัน 
อรอ่ย ผมกินแล้วเป็นจริงตามนั้น แม่ราพร 
พาผมเข้าไปดใูนโรงเรอืนท่ีแม่ๆ ก�าลงัท�างานกนั 
ผมลองห่ันกล้วยกวน ใช้แรงพอสมควรเลย 
ส่วนขั้นตอนห่อ ผมดูแล้วไม่น่าจะใช่ทางของ
ตัวเอง จากนั้นจึงไปดูป้ายท่ีวางอยู่บนตู้เก็บ
ผลติภณัฑ์ เห็นป้ายประกาศเกยีรตคิณุโอทอป 
4 ดาว ในปี 2553

“กล้วยกวนเราได้ตรา อย.มาแล้วด้วย  
คนกินมั่นใจได้” แม่ราพรพูดขึ้น

หลังจากเกบ็ภาพแล้ว แม่ราพรส่งถงุรวม
ขนมให้ถงุใหญ่ มากมายเสียจนผมไม่คดิว่าจะ
กินหมด จัดเต็มกันเสียจริง...
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กลุ่มข้าวกล้องบ้านแม่ค�าเกษตร หมู่ที่ 1

ตอนท่ีเราไปถงึ สมาชกิของกลุ่มข้าวกล้อง
บ้านแม่ค�าเกษตร หมู่ท่ี 1 ก�าลังวุ ่นอยู่กับ 
การท�าข้าวแคบท่ีหลังบ้าน บนเตาฟืนร้อน 
มีกะละมังใบใหญ่ใส่น�้าแล้วขึงผ้าขาวบางไว้ 
สมาชิกสองคนคอยตักแป ้งหยอดลงบน 
ผ้าขาวบาง แล้วใช้ช้อนท่ีตักเกลี่ยแป้งเป็น
วงกลมขนาดฝ่ามือ ส่วนคนที่เหลือช่วยกันใช้
ไม้ปลายแบนแซะแป้งซึ่งเริ่มได้ท่ี ออกมาผึ่ง
บนตาข่ายที่ขึงไว้กับกรอบไม้สี่เหลี่ยม

ป้าส-ีจันทร์ด ีแก้วรากมกุ
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ผมเห็นน่าสนุกเลยลองช่วยท�า ใช้ไม้ท่ี 
จุ่มน�้าอยู่แซะแป้งขึ้นมา แล้ววางกลับด้านลง
บนตาข่าย ตัวแป้งค่อนข้างเหนียว ต้องระวัง
อย่าให้ติดกันเชียว ผมพลาดวางติดกับชิ้นอื่น
ในครั้งแรก ต้องปล่อยไว้อย่างนั้น ช่วยกัน
คนละไม้คนละมอื ไม่นานแป้งท่ีเตรยีมไว้กห็มด

พวกเราย้ายมานัง่ท่ีชานด้านหน้าโรงเรอืน 
ป้าส-ีจนัทร์ด ีแก้วรากมกุ เป็นประธานกลุ่ม
ข้าวกล้องบ้านแม่ค�าเกษตร หมู่ที่ 1 ป้าสีบอก
ผมว่า พวกเธอตั้งกลุ่มข้าวกล้องเมื่อวันท่ี 1 
มีนาคม 2553 เริ่มต้นจากสมาชิก 37 คน 
ระดมหุ้นคนละ 50 บาท กิจกรรมของกลุ่มคอื
ปลกูข้าวหอมมะล ิ105 แล้วสีเป็นข้าวกล้องขาย 

“เมือ่ก่อนขายดมีาก จนข้าวไม่พอขาย แต่
เรามีทุนน้อย จะกกัตนุมากกไ็ม่ได้ มาช่วงหลงั
ใครๆ ก็ท�าข้าวกล้อง คู่แข่งเยอะขึ้นมา ขาย
ล�าบาก” ป้าสีกล่าว

เม่ือข้าวกล้องขายยากขึ้น พวกเธอจึง 
เริ่มปรับตัว หันมาแปรรูปเป็นข้าวแต๋น โดย 
ท�าขายในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นหลัก  
แล้วก็มีข้าวแคบ ซึ่งท�าได้ตลอดปี โดยใช้ 
เวลาว่างหลังจากงานในไร่นา ป้าสีบอกว่า  
ทุกวันนี้รวมตัวกันท�าข้าวแคบสัปดาห์ละ  
2-3 วัน

การท�าครั้งหนึ่งใช้ทุนท่ีกลุ่มเก็บออมไว้
มาซื้อข้าวเหนียวจากสมาชิก ซึ่งต้องเป็น 
แปลงนาอินทรีย์เท่านั้น ป้าสีเล่าว่า มีกันอยู่  
5 คนท่ีท�าข้าวแคบ ใช้ข้าวสารครั้งละ 6-7 
ลิตร (1 ลิตรเท่ากับ 0.78 กิโลกรัม) โดยเริ่ม
โม่ข้าวและท�าในช่วงเช้า เพ่ือให้ทันตากแดดจัด
ในช่วงบ่าย

“ตอนนี้กลุ่มท�าข้าวแคบส่ีรส คือฟักทอง 
ใบเตย อัญชัน และรสดั้งเดิม โดยเราเอา 

ข้าวเหนียวมาสีเป็นข้าวกล้อง แช่น�้าคืนหนึ่ง 
เอามาปั่นให้เป ็นแป้งผสมน�้า โม ่จนเป็น 
เนื้อเดียวกัน ถา้เป็นรสฟักทอง เอาฟักทอง 
ไปโม่พร้อมข้าว ถ้าเป็นรสอัญชันใส่น�้าอัญชัน
ตอนโม่ ใบเตยก็เหมือนกัน แล้วค่อยปรุงรส 
ถ้าเป็นรสดัง้เดมิใส่แค่เกลอื ส่วนรสอืน่ๆ เพิม่
กะทิ น�้าตาล อย่างละนิดหน่อย” ป้าสีอธิบาย

เมื่อได้แป้งแล้ว ก็มาหยอดอย่างท่ีเพิ่ง 
ท�าไป ตากแดด 1 วันจึงเก็บข้ึน ใส่ภาชนะ 
ปดิมิดชิดไว้ ก่อนรับประทานต้องน�าไปทอด 
หรอืป้ิงกไ็ด้ ว่าแล้วป้าสีกห็ยบิข้าวแคบท่ีป้ิงไว้
มาให้ผมลองชิม

พวกเธอน�าข ้าวแคบท่ีตากแห ้งแล ้ว 
ใส่ถุงเล็ก ขายถุงละ 10 บาท โดยมีแม่ค้า 
จากตลาดในหมู่บ้านมารับไปขายต่อ ช่วง
เทศกาลจะขายดีเป็นพิเศษ

“พอหมดหน้าฝนก็จะท�าข้าวแคบตุนเก็บ
ไว้เลย” ป้าสีบอก

“แล้วยังขายข้าวกล้องอยู่ไหมครับ” ผม
ถามต่อ

“ขายอยู่ กลุ่มรับซื้อข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
พอมีคนสั่งก็สีขายให้” ป้าสีตอบ

ตอนนี้กลุ่มข้าวกล้องบ้านแมค่�าเกษตร 
หมู ่ท่ี 1 มีสมาชิกเหลืออยู ่ 25 คน แต่มี 
หน้าประจ�าท่ีมาท�างานส่วนหนึง่เท่านัน้ ส�าหรบั
รายได้จากการขายผลติภัณฑ์ ป้าสีแบ่งเข้ากลุ่ม
ร้อยละ 2 ที่เหลือปันเป็นค่าแรงในหมู่สมาชิก 
พอครบส้ินปีจึงปันหุ้นกันรอบหนึ่ง เห็นว่าได้
ร้อยละ 30 ต่อหุ้นเลยทีเดียว

ผมหยิบข้าวกล้องเตรียมซื้อกลับบ้าน 
สักหน่อย แต่เหมือนว่าจะช้าไป พวกแม่ๆ 
หยิบใส่ถุงให้เอากลับไปกิน โดยไม่คิดสตางค์
เลย ไหนจะยังข้าวแคบอีกตั้งหลายถุง...
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ออกจากบ้านแม่ค�าเกษตร เลขาเจพาผม
มาแวะท่ีทุ่งนาซึ่งอยู่ใกล้กัน เขาท�าบ้านดิน 
เอาไว้หลังหนึ่ง เผื่อในอนาคตเปดิให้แขก 
มาพัก ส่วนบริเวณท่ีหันรับทุ่งนา ตอนนี้เขา
ก�าลังท�าโรงเรือนเพื่อจะเปดิเป็นร้านกาแฟ 
และขายอาหารนิดหน่อย แถมยังมีสะพาน
ไม้ไผ่ให้เดินไปถ่ายรูปกลางทุ่งนาด้วย

บทส่งท้ำย
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ผมพักผ่อนหย่อนใจอยู่แถวนี้ก่อน รู้สึก
เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน สามวันที่เชียงแสน
หมดไป แต่ก็เก็บเกี่ยวเรื่องราวมาได้มาก
เอาการ เต็มตามก�าหนดการท่ีเลขาเจและ 
พี่ทิพย์วางไว้ให้ น่าเสียดายที่ผมไปทะเลสาบ
เชยีงแสนไม่ทัน เลยไม่ได้ไปเกบ็ภาพมาฝากกนั

ผมได้รับส่ิงดีๆ จากการมาเยือนต�าบล 
ป่าสัก ชุมชนแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง  
ดูแล้วก็นึกอิจฉาท่ีพวกเขาช่วยกันสร้างสังคม
ชุมชนได้น่าอยู่เพียงนี้ ผมได้แต่เก็บเรื่องราว
เป็นแรงบันดาลใจ ไว้ไปสร้างสังคมชุมชน 
ที่ตัวเองอยู่ให้ใกล้เคียง

เลขาเจพาผมไปกินข้าวเย็นก่อนเดินทาง
กลับ ก่อนจากกันยังฝากขนมกล้วยกวน 
มาให้อีก ผมออกเดินทางอีกครั้ง สู่สนามบิน
เชียงราย กลับไปยังจุดเริ่มต้นท่ีเรียกว่าบ้าน 
เหน็ดเหนื่อยมากี่ครั้งยังมีบ้านคอยโอบรับ  
พักเพียงครู่ก็หายเป็นปลิดท้ิง พร้อมรับการ
เริ่มต้นใหม่ในครั้งต่อไป...

สามเหล่ียมทองค�า

วัดพระธาตุจอมกิตติ
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